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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  ๒๕๕6  

วันศุกร์ที่  2  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕6  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมหนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า   

อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 
................................................ 

ผู้มาประชุม 

๑. นายสุค า   วินัน     ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๒. นายวิษณุ    จันทร์เทพ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๓. นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๔. นายสงวน  ไชยสมุทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๕. นายบุญลือ  ลังกากาศ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๖. นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๗. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
๘. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๙. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๐. น.ส.ศิริลักษณ์   โสภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๑. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
๑๒. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายฉัตรชัย ชัยศิริ นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
2. นายวีรยุทธ วิสุทธิเกษม รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
3. นายธนทรัพย ์ เกเย็น รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
4. นายยศเชย ไชยเดช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า 
5. น.ส.สุวิมล ธนะสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นายสมชาย รุ่งประชารัตน์ ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  6 
7. นายมุ้ง ตุ่นแก้ว ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  2 
8. นางพรรณี ปวสร ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  2 
9. นายพัทธนเศรษภ์ ขันจินา นักพัฒนาชุมชน 
10.  นายนิยม นามวงษ์ พนักงานร้านอาหารลองชิม 
11.  นายมูลิ่ง พรมมา พนักงานร้านอาหารลองชิม 
12.  ว่าที่ พ.ต.เทพพิทักษ์ สว่างเต็ม ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

/ ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) …  
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

13.  นายกมลศักดิ์ เปตามานัง ผู้แทน  อสม.  หมู่ที่  9 
14.  นายนิติพันธ์ รุ่งสิริพิพัฒน์ ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  6 
15.  นายดุสิต รุ่งเพชรสาคร ผู้เข้าร่วมประชุม  หมู่ที่  6 
16.  นายภานุพงษ์ จันต๊ะดา ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
17.  นางดรุณี พวงลังกา ผู้แทน  อสม.  หมู่ที่  9 
18.  นายกมล เจริญวัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  9 
19.  น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี รักษาการผู้อ านวยการกองการศึกษา 
20.  นายนิพนธ์ ใหม่วงค์ กรรมการหมู่บ้าน  หมู่ที่  9 
21.  นายวาทิต อาจค า นักศึกษาฝึกงาน 
22.  นายมานิตย์ ประกอบกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมหมู่ที่  5 
23.  นายสมศักดิ์ เครือสนใจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  2 
24.  นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
25.  ร.ต.ต.ศรีทอน เวียงโอสถ รอง  สว.(ป) สภ.แม่สาย 
26.  นงดารินทร์ ตารินทร์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
27.  นายไชยสิทธ์ิ รุ่งมณีธรรม อปพร. 
28.  นายนพดล สุวรรณะ เกษตรต าบลเวียงพางค า 
29.  นายเสาร์ค า ค าเหลือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  4 
30.  นายพิชัย ทรงสิทธ์ิ เหรัญญิกชมรมผู้สูงอายุต าบลเวียงพางค า 
31.  นายณรงค์ศักดิ์ นราธรพิพัฒน์ ประธานชุมชน  หมู่ที่  9 
32.  น.ส.ณัฐปภัสสร์ ยามูล ประธานชุมชน  หมู่ที่  10  เขต  1 
33.  นางมาลี กองสอน ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  10 
34.  นายจรัลชัย ฤกษ์ใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8 
35.  นายวีระวัฒน์ วงค์แสนศรี พนักงานขับรถยนต์ 
36.  นายทรงชัย ใจงาม นักศึกษาฝึกงาน 
37.  นายสมบูรณ์ อวยแม นักศึกษาฝึกงาน 
38.  น.ส.รุ่งทิพย์ อายุโรจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
39.  น.ส.ชนัญชิตา หว่างเช้ือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
40.  นางทัศมาลีย์ ข่ายสุวรรณ์ ประธานแม่บ้าน  หมู่ที่  10 
41.  น.ส.นาลอ รักชาติ นักศึกษาฝึกงาน 
42.  นายนพพงษ์ แก้วบุญเรือง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
43.  นายวรกริช สายยนต์ พนักงานดับเพลิง 
44.  นายสมพงษ์ ศรีณรงค์ คนสวน 

 

 

/ ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) … 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
  

45.  น.ส.พัชรณัฏฐ์ อภัยสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
46.  น.ส.นลิญา ทากอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
47.  นายบุญมี วินัน พนักงานวิทยุ 
48.  น.ส.ณัฐดา จับใจนาย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  7  วช 
49.  นายคมสันต์ วงค์ขุนสาย พนักงานดับเพลิง 
50.  ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง ปลัดเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 

ก่อนเวลา ๐๙.๓๐ น. 

  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง  (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า)  -  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม  จะได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม  ขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยและขอเชิญประธานสภาเทศบาลฯ น าสวดมนต์ไหว้พระพร้อม ๆ  กันกับผู้เข้าประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา  ๐๙.๓๐  น. เลขานุการสภาฯ  ให้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุมแล้วรายงาน
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน  12  คน  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว
และอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 นายสุค า  วินัน  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวว่าเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖        
เมื่อวันท่ี  14  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  เรื่อง  การเรียก
ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2556  และอ่านรายงานการการประชุม
สภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๖  เมื่อวัน ศุกร์ที่  14  
เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖   

นายด ารงค์ พนาพิทักษ์ทอง -  เลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค าและรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาฯ สภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕ ๖  

เมื่อวันศุกร์ที่  14  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุม  มีผู้ใดที่มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง   
แก้ไข เพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญสอบถาม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีขอมติรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2   ประจ าปี 

/ พ.ศ. ๒๕๕๖ … 
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พ.ศ. ๒๕๕๖  ๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่  14  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  ต่อไปครับ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องรับรองการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2   
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่  14  เดือนมิถุนายน  ๒๕๕๖  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

 -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.๑  เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานี
ขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย ตามแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การบังคับใช้แผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 - ประธานสภาเทศบาลชี้แจงรายงานผลการพิจารณาความสืบเน่ืองจากการประชุมท่ี
ผ่านมา 

นายสุค า  วินัน 

ประธานสภาเทศบาลฯ 

- ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ  กล่าวช้ีแจงเกี่ยวกับการรายงานผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการรับถ่ายโอนภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอแม่สาย  ตามแนวทางการ
ปฏิบัติของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต่อที่ประชุม
ต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในเรื่อง
ของการรับโอนสถานีขนส่งฯ  ในครั้งนี้ในเรื่องวิธีการในการโอนสถานีขนส่งความจริงต้อง
เริ่มต้นในปีงบประมาณใหม่  ในปีงบประมาณ  2557  ระยะเวลาจากต่อจากนี้ไปอีกสอง
เดือน  ขอสอบถามหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ขอเรียนปรึกษาว่าหากเรารับโอนมาตอนน้ี
หากเราเริ่มนับตั้งแต่เดือนตุลาคม  พอจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน           
ในประเด็นของการรับถ่ายโอนจากกาประชุมที่ผ่านมานั้นได้แจ้งแนวทางไว้แล้ว  ไม่ทราบว่า
เจ้าหน้าที่ด าเนินการถึงข้ันใดแล้ว  ความจริงจากที่เคยประชุมที่ผ่านมานั้นประเด็นของการ
รับถ่ายโอนฯ  มาจากต้องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณสถานีขนส่งแม่สาย  หากเราได้มา
ประชุมกันก็ได้น าความคิดเห็นจากที่ประชุมนั้นแจ้งให้  อบจ.เชียงราย  ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมก่อน  ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ  ข้อมูลภายในหากท่านใดข้อสงสัยก็
น าไปเสนอต่อ  อบจ.เชียงราย  ดังนั้นแล้วในประเด็นของการรับถ่ายโอนเนื่องจากเป็น
ภารกิจที่ต่อเนื่อง  หากสภามีมติให้ความเห็นต้ังแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป  เพราะต้องมีการ
รายงานความเห็นและทางสภา  อบจ.ก็ต้องมีการน าเรื่องเข้าที่ประชุมเช่นเดียวกัน  หาก
สภาท้องถ่ินมีความเห็นแบบนี้  สภา  อบจ.จะมีความเห็นอย่างไร  และน าไปสู่การจัดท า
บันทึกข้อตกลงในการถ่ายโอนภารกิจเพราะเป็นแนวทางทั่วไป  และทางนายกเทศมนตรีฯ  

/ จะใช้อ านาจ … 
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จะใช้อ านาจในทางบริหารพนักงานจะได้ติดตามข้อมูลตรงนี้ซึ่งระยะเวลาสมัยประชุมสภา
เทศบาล  จะมีระยะเวลาสมัยละ  30  วัน  ในการขอความเห็นเพื่อขอมติน้ีจึงขอแนะน า
ประธานสภาว่ายังไม่ต้องขอมติในครั้งนี้  แต่ควรจะขอความเห็นในการนัดประชุมเพื่อขอมติ
ที่ถูกต้องตามระเบียบต่อไป  เพื่อเป็นข้อมูลตามแนวทางที่ได้เสนอให้ต่อที่ประชุม  จึงขอน า
เรียนต่อที่ประชุมสภาต่อไป 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในกรณี
การรับโอนสถานีขนส่งแม่สาย  ที่จะน าข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเท็จจริงเพื่อน าเสนอต่อ  อบจ.
ชร.  ในส่วนน้ีก็จะหารือกับท่านายกเทศมนตรีฯ  เรื่องของถนนในบริเวณสถานีขนส่งสรุป
แล้วเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ส่วนบุคคลแต่ไม่รู้ว่าจะติดปัญหาตรงไหนในกรณีที่เราจะ
แก้ไขปัญหาในเรื่องน้ าท่วมสถานีขนส่ง  รวมถึงเป็นการรองรับเส้นทางบริเวณด้านหลัง
สถานีขนส่งฯ  ก็ขอฝากท่านนายกฯ  ได้ติดตามรายละเอียดในตรงนี้ด้วย 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

- ในส่วนของสถานีขนส่งฯ  ผมได้หารือกับท่านปลัดเทศบาล  ทาง  อบจ.ชร.ได้ท าแนวเขต
กันสถานทีตรงนั้นไว้แล้วแต่ทางเจ้าของพื้นที่บริเวณนั้นได้ต่อว่าว่ากันสถานที่ตรงนั้นไว้ท าไม
เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ  ตรงนี้เป็นประเด็นที่ผมต้องศึกษาให้รอบคอบ   

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

- ขอให้ทางกองช่าง  และทางหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ไปดูข้อมูลอย่างเช่นแนวเขตของ
หมู่บ้าน  ในประเด็นทางสาธารณะเป็นการถ่ายโอนตาม  พรบ.กระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินฯ  
เป็นหน้าที่ของท้องถ่ินที่ดูแลทางสาธารณะและกฎหมายที่ดินหากมีการซื้อขายให้มีการกัน
พื้นที่สาธารณะไว้ไม่ว่าจะเป็นทางเข้า-ออก  แต่ว่าในโฉนดได้แจ้งไว้ว่าเป็นพื้นที่สาธารณะ  
ดังนั้นแล้วในกรณีที่ท้องถ่ินจะด าเนินการหรือไม่  ในการประชุมสภาฯ ในอาทิตย์หน้าทาง
นายกเทศมนตรีฯ  จะได้น าข้อมูลที่ถูกต้องมาเพิ่มเติม 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- จึงขอให้น าเรื่องนี้เพื่อขอมติในการประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไป  เนื่องด้วยข้อมูลยังไม่พร้อม
ประกอบกับต้องด าเนินการตามระเบียบ  กฎหมายที่ถูกต้องจึงขอเลื่อนการพิจารณาเป็น
การประชุมสภาฯ  ในสมัยหน้าต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 
 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑  เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  และ
ขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา  67  ทวิ แห่ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496  
แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง  (ฉบับท่ี  12) พ.ศ. 2546 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในข้อที่  ๕.๑   เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ .ศ. 
2541  ข้อ  27  และขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา  67  ทวิ แห่ง พรบ. เทศบาล 
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง  (ฉบับที่  12) พ.ศ. 2546 

เรื่องเดิม   ตามที่กฎหมายก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนด
นโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ตามความในมาตรา  48  เตรส 

/ (1) แก้ไขเพิ่มเติม … 
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(1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่ 12)  พ.ศ.2546   

ข้อเท็จจริง  แต่เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  255๖  ไม่ได้
ตั้งงบประมาณดังกล่าวไว้   นายกเทศมนตรีจึงอนุมัติโอนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายการ
ประมูลจัดซื้อ-จัดจ้างโครงการก่อสร้างฯที่มีประมูลงานต่ ากว่าราคากลางมีเงินเหลือจ่าย 
จ านวน ๙๑๐,๑๓๖ บาท  เพื่อด าเนินการตั้งรายการใหม่ จ านวน ๒ รายการ และโอนเพิ่ม
ให้งบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยมี
รายละเอียด  ต่อไปนี้ 

เนื่องจากรายจ่ายที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  255๖  มีบาง
รายการที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีรายจ่ายที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณดังกล่าวไว้ และมี
ความจ าเป็นต้องตั้งรายการใหม่  ดังนี้ 

ขอโอนลด   กองช่าง  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค  จ านวน  910,000  บาท 

โอนเพ่ิม   ให้งบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี ้

1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
ลักษณะค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน  เพื่อด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ : ผู้น าเวียงพางค าคุณธรรม 
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  ประจ าปี  2556   จ านวนเงิน  688,000.- บาท 

- สืบเนื่องมาจากการประชุมประชาคมต าบลเวียงพางค า  เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  
2556  ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเหมือดสุขส าราญ  หมูที่  9  ท่านก านันต าบลเวียง
พางค า  คุณอ านวย  แก้วตาติ๊บ  ได้รวบรวมเงินจากชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลเวียงพาง
ค า  จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ในปี  
2558  ที่จะถึงนี้  ผมได้กล่าวเมื่อเข้ามารับต าแหน่งเมื่อครั้งแรกว่าการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต้องควบคู่กันไปกับการพัฒนาบุคลากร  ในส่วนตัวผมนั้นได้เดินทางไป
ศึกษาดูงานหลายที่แต่ในวันน้ีอยากให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล  และหัวหน้าส่วนขอ
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้ไปศึกษาดูงานของประเทศอื่น  และส่วนตัวผมได้วาง
โปรแกรมการศึกษาดูงานไว้คร่าวๆ  และทางสมาชิกสภาฯ  ก็พอจะทราบข้อมูลเบื้องต้นไป
บ้างแล้ว  และได้ให้ทางปลัดเทศบาล  ผู้อ านวยการกองคลัง  ไปศึกษาระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549  การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการพัสดุตามระเบียบทางราชการที่ก าหนดไว้  ที่
จะน ามาเบิกจ่ายในส่วนน้ี  การที่ขออนุมัติโอนเงินในส่วนน้ีจ านวนเงิน  688,000  บาท  
ความจริงแล้วอาจใช้ไม่ถึงเพราะว่าผมมีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลอีกโครงการหนึ่ง  ทั้งนี้การโอนเงินในการศึกษาดูงานของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  

/ นั้นมีระเบียบก าหนดไว้ … 
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นั้นมีระเบียบก าหนดไว้แล้วและส่วนของหัวหน้างานก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบแล้ว  
เพราะอีกสองปีผมจะหมดวาระในการบริหารงานและขอแจ้งต่อที่ประชุมว่าอีกสองปีที่เหลือ
ผมจะไม่อนุมัติโอนเงินในการศึกษาดูงานอีกแล้ว  เพราะหลังจากที่เราได้ไปศึกษาดูงานกลับ
มาแล้วต้องเร่งพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญต่อไป  ส าหรับบางท่านอาจจะมีข้อกังวลว่า
นายกเทศมนตรีฯ  จะน าเงินไปท่องเที่ยวกันหรือไม่ผมไม่อยากให้ท่านคิดอย่างนั้น  วิธีการที่
เราจะออกไปดูโลกภายนอกเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ที่แปลกใหม่ที่ส าคัญเมื่อไปศึกษาดูงาน
มาแล้วต้องกลับมาช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  พัฒนาท้องถ่ินต่อไป  สิ่งที่ส าคัญที่สุดทางชมรม
ก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลเวียงพางค าจะร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานกับเราด้วยนับว่าเป็นความ
ยินดีที่เราจะท างานร่วมกัน  และสมาชิกสภาฯ  บางท่านก็เห็นด้วย  แต่ก็มีบางท่านที่ติด
ภารกิจไม่สามารถร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้  ส าหรับการตอบค าถามของพี่น้องประชาชนผม
สามารถตอบค าถามแทนท่านได้หากท่านย้อนกลับไปดูปลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
โครงสร้างพื้นฐาน  และย้อนกลับไปดูเทศบัญญัติต้ังแต่ปี  2551  2552  2553  2554  
2555  ที่ผ่านมาแต่ละปีจะใช้งบประมาณส าหรับโครงสร้างพื้นฐานจ านวนสามล้านกว่า
บาท  และในปี  2556  เรามีงบประมาณเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บรายที่เพิ่มข้ึน
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มาจากเงินภาษีของพี่น้องประชาน
ต าบลเวียงพางค า  ผมจะใช้ให้คุ้มค่า  และงบประมาณจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นเงิน
เหลือจ่ายจากการประมูลจัดซื้อ-จัดจ้างโครงการก่อสร้างฯที่มีประมูลงานต่ ากว่าราคากลาง
มีเงินเหลือจ่าย จ านวน ๖ โครงการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๑๐,๑๓๖  บาท  เพราะทุกปีที่
ผ่านมาประมูลงานเสร็จก็ฮั๊วกันสุดท้ายมาผลเสียก็ตกไปอยู่กับประชาชนงานก็ไม่มีคุณภาพ  
ผมได้หารือกับคณะผู้บริหารว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะบริหารจัดการกับการประมูลงานใน
ครั้งนี้จากผู้รับเหมาที่เข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากการประมูลงานของเทศบาล  และผม
ก็มีวิธีการที่ด าเนินการที่จะน าเงินส่วนน้ีมาโดยชอบธรรมและน ามาเป็นเงินเหลือจ่ายที่จะ
น ามาเป็นงบประมาณในการศึกษาดูงานในครั้งนี้  และในส่วนของบ้านแม่สายแกรนด์วิวก็
เป็นโครงการเร่งด่วน  หากท่านไปไปดูพื้นที่จริงจะเห็นว่าบ้านที่ได้รับผลกระทบรั้วบ้านก็
แทบจะพังแล้วหากเราไม่แก้ไขในเร็ววันน้ีอาจจะเกิดผลเสียหายได้  และโครงการที่จัดท า
ข้ึนผมก็ได้ด าเนินการตามระเบียบทุกอย่างทั้งนี้เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ  รับทราบถึง
เจตนารมณ์ของผมในครั้งนี้และคิดว่าท่านคงเห็นชอบกับโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ในส่วน
ของการโอนเงินงบประมาณในการศึกษาดูงาน  จากที่ท่านนายกเทศมนตรีได้กล่าวมาใน
ส่วนตัวดิฉันเห็นด้วยในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาฯ  และน าความรู้มาพัฒนาท้องถ่ินเรา  อีกอย่างคือทาง
ก านันผู้ใหญ่บ้านก็ได้น าเสนอผ่านที่ประชุมประชาคมครั้งที่มาที่  ม.9   

นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอ
อนุญาตเสนอแนะในเรื่องของการศึกษาดูงาน  ผมคิดว่าการดูงานไม่ว่าจะเป็นดูงานในหรือ
นอกประเทศ  ล้วนแล้วแต่เกิดความรู้ที่มีอยู่แล้วให้มีมากข้ึนกว่าเดิม  ทั้งนี้เมื่อไปศึกษาดู
งานมาแล้วให้น าความรู้ที่ได้น ากลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน  ผมคิดว่าไม่ใช่
เรื่องเสียหายก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ 

/ เรียนประธานสภาเทศบาล … 



๘ 
 

 

 

นายสมศักด์ิ  พรมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ใน
ส่วนตัวผมมีเจตคติเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับการศึกษาดูงาน  และเห็นด้วยกับการศึกษาดูงาน
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ  การศึกษาดูงานในครั้งนี้หากผมไม่เดินทางไปด้วย
ก็คงเป็นเรื่องแต่ในการดูงานครั้งนี้มีข้อน่าสังเกตผมเห็นว่ามีการใช้งบประมาณจ านวนไม่
น้อยจ านวน  688,000  บาท  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอยู่ประมาณ  23  ท่าน  ไปศึกษาดู
งานต่างประเทศและเพื่อปรับความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  ในส่วนของ
งบประมาณอาจจะมีการใช้จ่ายมากเป็นปกติแต่ในส่วนของผลจากการศึกษาดูงานผมอยาก
ให้ออกมาเป็นรูปธรรม  คุ้มค่า  ค าว่าประชาคมอาเซียนฟังดูอาจจะน่ากลัว  เพราะผลจาก  
FTA  ครั้งที่ผ่านมาหลายปีก่อนที่ประเทศไทยได้เปิด  FTA  พ่อค้าหอม  กระเทียม  ขาดทุน
กันหมดเพราะพืชผลจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเพราะผลผลิตจากประเทศจีนและ
ประเทศพม่าได้เข้ามาตีตลาดในประเทศไทย  ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็ควรจะเป็นใน
รูปแบบการจัดเวทีมาพูดจาหารือกันจะก้าวไปอย่างไรในอาเซียนให้เราสามารถอยู่ได้ใน
อาเซียน  และผมได้ท างานกับคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่องของ  FTA  
เช่นเดียวกันเพราะเกษตรกรของเราได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมากมีเรื่องของการออก
จากอาชีพไปเลยก็มีเพราะไม่รู้เท่าทันกับนโยบาลของรัฐบาล  เราจะเตรียมความพร้อม
อย่างไร  เกษตรกรผู้ท านา  ปลูกส้ม  ปลูกลิ้นจี่  ปลูกกาแฟ  จะท าอย่างไร  ไปศึกษาดูงาน
เช่นเดียวกันไปกลับมาต้องคุ้มค่า  เคยมีครั้งหนึ่งที่เราจัดโครงการเทศบาลในฝันที่เชิญ
ชุมชนมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถ่ินและ
ภาพลักษณ์ของเทศบาลและขอฝากไปยังเจ้าหน้าที่โครงการน่าจะมีการท ารายงานผล
การศึกษาดูงาน  นวัตกรรมการบริหารจัดการ  การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน  ไม่ว่าจะเป็น
การค้า  การลงทุน  การเตรียมความพร้อมกับประชาคมอาเซียน  จะท างานเชิงรุกอย่างไร
บ้างเพราะชุมชนยังไม่ตื่นตัวในเรื่องนี้เราจะปลุกกระแสประชาคมอาเซียนกันอย่างไร  
เพราะจนถึงวันน้ียังไม่พบว่าจะมีอะไรที่สื่อถึงการเตรียมความพร้อมรับ  AEC  นอกจากธง
อาเซียน  ธงประจ าชาติและหนังสือที่ตั้งบนโต๊ะ  ทั้งในห้องประชุมและส านักงาน 

เรื่องต่อมาตามปฏิทินการเกิดภัยช่วงนี้เป็นช่วงมรสุม  ฝนมา  พายุเข้า  น้ าท่วมดิน
สไลด์  และโคลนถล่ม  อาจจะเกิดข้ึนในชุมชนของเราเมื่อใดก็ได้หากเราจะไปในช่วงเดือน
กันยายน  ระยะเวลาที่เราจะไปศึกษาดูงานไม่เหมาะสมเพราะคนที่ไปจะเป็นสมาชิกสภาฯ  
คณะผู้บริหารเทศบาล  เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าส่วน  รวมไปถึงชมรมก านันฯ  หากผู้น า
ท้องถ่ินเดินทางออกจากพื้นที่ในช่วงระยะเวลาที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและส่งผลต่อความเสียหายในชุมชนถ้าสามารถเลื่อน
ระยะเวลาในการเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนน่าจะเหมาะสมมากกว่าโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงของการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน   

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ตามที่ท่านสมศักดิ์กล่าว  ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ต้องมีการรายงานผลการศึกษาดูงาน
เพื่อประเมินผลจากการศึกษาดูงาน  ในส่วนค่าใช้จ่ายเราเบิกจ่ายตามระเบียบทุกอย่างใน
ส่วนที่เป็นห่วงในเรื่องของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน   ในส่วนของการบริหารงานของ
เทศบาลผมได้มอบหมายให้ท่านปลัดฯ  เป็นผู้ดูแลและไว้วางใจมาโดยตลอดคงไม่มีปัญหา
อะไรและในส่วนของก านันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยแต่ละหมู่บ้านด าเนินการต่อได้ 

/ ในส่วนของการไปศึกษาดูงาน … 



๙ 
 

 

 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในส่วนของการไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  ได้วาง
ขอบเขตไว้ว่ากลุ่มเป้าหมายในการเดินทางไปราชการเป็นผู้ใดบ้าง   ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  พนักงานข้าราชการที่เป็นระดับผู้บริหาร  หัวหน้าส่วน
ราชการและเจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้อง  หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และการ
เดินทางไปศึกษาดูงานต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนเดินทาง  เมื่อผู้บริหาร
มอบหมายหน้าที่ให้ปลัดเทศบาล  บริหารจัดการภายในเทศบาลในระหว่างที่ไม่อยู่ในพื้นที่
ในเรื่องของการใช้เงินจะให้ขอใช้จ่ายวงเงินไปราชการได้ให้ผู้อ านวยการกองคลังและ
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้จัดท ารายงานการใช้จ่ายเงิน  การใช้งบประมาณอาจจะไม่
ถึง  688,000  บาท  และขอให้ผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานเมื่อกลับมาให้ท ารายงานจากการไป
ศึกษาดูงานทุกท่าน   

นายเสาร์ค า  ค าเหลือง 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  4 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ผมเห็น
ว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  เข้าร่วมใน
การศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

นายจรัลชัย  ฤกษ์ใหญ่ 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  8 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับ
เรื่องที่จะไปศึกษาดูงานก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี  เป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเทศบาล  ส่วนท้องที่มี
ความเห็นพ้องที่จะร่วมกันศึกษาดูงานในครั้งนี้เช่นกัน  การที่เราไปศึกษาดูงานและกลับมา
ประยุกต์ใช้หลายท่านที่จะต้องไปร่วมงานกันจะต้องเก็บเกี่ยวน าเอาข้อมูลน าสิ่งที่ดีมาปรับ
ใช้ในท้องถ่ินของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด  งบประมาณในการใช้จ่ายก็ต้องมีการ
รอบคอบในการใช้จ่ายเพื่อความคุ้มค่าที่สุดในการพัฒนาท้องถ่ิน  อย่างที่หลายท่านพอจะ
ทราบว่าการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  AEC  เรื่องต่างๆ  ไม่
ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้อง  ท้องที่ท้องถ่ินก็ได้ท าการช้ีแจงข้อมูลต่างๆ   ให้กับประชาชน
รับทราบเช่นวันน้ีที่มีการประชุมทางอ าเภอแม่สาย   ทางนายอ าเภอแม่สายท่านก็ได้ฝากมา
เกี่ยวกับโครงการต่างๆ  ที่คณะผู้บริหารเราได้ไปศึกษาดูร่วมกันให้น ามาประยุกต์ให้ได้ใช้
ประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาท้องถ่ินของเราต่อไป 

นายนพดล  สุวรรณะ 
เกษตรอ าเภอแม่สาย 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ผมมีความเห็นเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล  และก านันผู้ใหญ่บ้าน  ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นประเทศ
ลาว  พม่า  กัมพูชา  เวียดนาม  จีน  ฯลฯ  เพราะประชาคมอาเซียน  หรือ  AEC  ในปี  
2558  นี้  อย่างเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะมีชายแดน
ติดต่อประเทศพม่า  เมื่อท่านไปศึกษาดูงานแล้วกลับมาเล่าให้พี่น้องประชาชนทราบว่ามี
ความเจริญในด้านใดบ้าง  ยกตัวอย่างเช่น  ท่าน  สท.สมศักดิ์  ได้กล่าวมาการได้รับ
ผลกระทบทางการเกษตรอย่าง  ข้าว  กาแฟ  เมื่อก่อนกิโลหนึ่ง  150-160  บาท  ตอนนี้
ราคาตกต่ าเพราะต่างประเทศหันไปซื้อกาแฟจากประเทศเวียดนาม  ซึ่งราคาถูกกว่า
ประเทศไทย  ขอฝากผู้น าที่จะไปศึกษาดูงานน าความรู้ที่ได้น ามาประยุกต์ใช้ในชุมชนต่อไป     

นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   เรื่อง
การศึกษาดูงานที่มีหลายท่านเป็นห่วงที่เป็นช่วงฤดูฝนทุกวันน้ีทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้

/ ประกาศแจ้งเตือน … 
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ประกาศแจ้งเตือนมาเป็นระยะเกี่ยวกับพายุต่างๆ  ที่ก าลังจะเข้ามาในประเทศไทย  ก็ดีใจที่
หลายท่านเป็นห่วง  แต่การศึกษาดูงานนั้นมีข้อดีคือได้น าความรู้และประโยชน์น ามา
ปรับปรุงในการพัฒนาท้องถ่ินของเรา  ซึ่งส่วนตัวผมเห็นด้วยและหลายท่านก็เป็นห่วงคงจะ
มีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่าย 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  หากไม่มีขอมติ จากที่ประชุมสภา
เทศบาลในการเห็นชอบในระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  5.1  เรื่อง การขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  ข้อ  27  และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินตามมาตรา  67  ทวิ   แห่ง  พรบ. เทศบาล   พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง 
(ฉบับที่  12)  พ.ศ. 2546   

โอนเพ่ิม   งบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี ้

แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน  เพื่อด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ  :  ผู้น าเวียงพางค าคุณธรรม 
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2556   จ านวนเงิน  688,000.- บาท 

ท่ีประชุมมีมติ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ระเบียบวาระที่  5  เรื่องที่เสนอใหม่  ข้อ  5.1  เรื่อง การขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ .ศ.2541  ข้อ 27 และขอความเห็นชอบ
จ่ายเงินตามมาตรา  67  ทวิ แห่ง พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม  ถึง (ฉบับที่  
12) พ.ศ. 2546   

โอนเพ่ิม   งบประมาณของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี ้

แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
ลักษณะค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน  เพื่อด าเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ  :  ผู้น าเวียงพางค าคุณธรรม 
ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2556   จ านวนเงิน  688,000.- บาท  ดังนี ้

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ขอกล่าวรายงานในวาระที่  5  ต่อดังนี ้
โอนเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  6  รายการ ดังนี้ 

 

/ 1)  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ ์… 
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1)  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนตา ม
โครงการ  “เวียงพางค ายุคใหม่  ถูกใจประชาชน”  ประกอบด้วย 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18  นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  25,000.-  บาท  ส าหรับติดตั้งในห้อง
รับรองประชาชน  ให้บริการข้อมูลข่าวสารและระบบสารสนเทศ   สืบค้นข้อมูลด้าน
สวัสดิการชุมชน  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสฯ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน   

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4  core) และมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5  GHz และมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จ านวน 1 หน่วย  

-  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  

-  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4  GB  

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18  นิ้ว จ านวน  1  หน่วย   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  วันที่  8  มีนาคม  2556 

-  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV)  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก
งบประมาณ กุมภาพันธ์ 2556 

1. ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ  (Resolution)  1920 
x 1080  พิกเซล 

2. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า  32  นิ้ว 
3. แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED Backlight 
4. ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณ

ภาพ และเสียง 
5. ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า  1  ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ ภาพ เพลงและ

ภาพยนตร์ 
6. ช่องต่อ CP Input (VGA) รองรับการเช่ือมต่อเป็นหน้าจอ Moniter ได ้
7. ช่องการเช่ือมต่อแบบ AV , DVD Component 
8. ระบบ ภาพซ้อนภาพ (PIP)  1  จูนเนอร์ 
9. ระบบปรับภาพอัตโนมัติ (Picture Sensor) 

/ 2)  จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร ์… 
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2)  จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2   
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  34,000  บาท  ส าหรับปรับเปลี่ยนระบบการจัดเอกสารด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ณ  วันที่  8  มีนาคม  2556 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)  
-  สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ  
-  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
-  มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 25 ppm  
-  สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4  
-  มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 

3)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา  19,000.-  บาท ส าหรับใช้ปฏิบัติงานบริการประชาชน  ส านักทะเบียนท้องถ่ินฯ 
เนื่องจากไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับพิมพ์บันทึกสวบสวนและข้อจ ากัดของพื้นที่ในการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2  core) ที่มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จ านวน 1 หน่วย 

-  มีหน่วยความจ าหลัก ( RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4  
GB  

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ( Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500  GB 
จ านวน 1 หน่วย 

-  มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
-  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 

 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2556 
4)  จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการท างานด้วยลายน้ิวมือ  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  

15,000.-  บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-  หน้าจอ  Digital  TFT  มีขนาดไม่น้อยกว่า  3  นิ้ว สามารถแสดงรูปภาพได้ 
-  มีระบบ  Sleep  Mode  พักหน้าจอเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน 
-  รองรับการใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า  3,000  ลายนิ้วมือ   และบันทึกการท างาน

ได้ไม่ต่ ากว่า  100,000  รายการ 

/  สามารถอ่านและยืนยัน … 
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-  สามารถอ่านและยืนยันลายนิ้วมือได้ด้วยความเร็วไม่เกิน  2  วินาที 
-  เก็บบันทึกข้อมูล  Backup  ได้ด้วย  USB  2.0 
-  รองรับการเช่ือมต่อทั้งแบบ  RS232 , RS485 , TCP/IP 
-  สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในราชการของเทศบาล  จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาใน
ท้องถ่ิน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท  0808.2/ว.1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552 

5)  จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  แบบท าลาย  10  แผ่น  จ านวน  1  เครื่อง  
ราคา  20,000.-  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  ช่องใส่กระดาษกว้างไม่น้อยกว่า  240  มม. 
-  ท าลายเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า  10  แผ่น 
-  ขนาดกระดาษที่ย่อยไม่กว้างกว่า  4  มม. 

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  เดือนกุมภาพันธ์  2556     

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการอภิปราย  หรือสอบถามในรายงานดังกล่าวข้างต้น  ขอ
เรียนเชิญครับ 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ทางอุปกรณ์ส านักงานที่ขออนุมัติจัดซื้อ  หากจัดซื้อมาแล้วเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน
และเป็นประโยชน์เพื่อท้องถ่ิน เรา  และคุ้มค่ากับงบประมาณ  เพราะประชาชนเมื่อมา
ติดต่องาน  ร้องเรียน  ร้องทุกข์  บางครั้งมาติดต่อแล้วไม่ได้รับการแก้ไขก็มาถาม  สท. ว่า
เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วเราก็ไปถามกองหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ  ดังนั้น  เมื่อจัดซื้อแล้วท่าน
พร้อมที่จะแก้ไข  พร้อมรับเรื่อง  และปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีก็เป็นเรื่องที่ดี  ก็เห็นด้วยและ
ไม่ขัดข้องให้อนุมัติจัดซื้อต่อไป 

นายนภดล  สุวรรณะ 
เกษตรอ าเภอแม่สาย 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   จากที่
ผมได้รับฟังเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานต่างๆ  ของเทศบาลรู้สึกว่า
เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเทศบาล  ยกตัวอย่างเช่น  การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ซึ่งก็อยู่ในความดูแลของผู้บริหารเทศบาล  อะไรที่เหมาะสมก็ว่ากันไปแต่ก็
ขอให้การปฏิบัติงานรวดเร็วต่อความต้องการของประชาชน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการจะอภิปราย  สอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่  หากไม่มีจึงขอให้สมาชิกสภาลงมติใน  การโอนเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
จ านวน  6  รายการ ในรายการที่  1 – 5  ดังนี ้

1)  จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ส าหรับการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนตา ม
โครงการ  “เวียงพางค ายุคใหม่  ถูกใจประชาชน”  ประกอบด้วย 

 

/  เครื่องคอมพิวเตอร ์… 
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-  เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผล  แบบท่ี  1  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า  18  นิ้ว)  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  25,000.-   

-  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   โทรทัศน์ แอล อี ดี ( LED TV)  จ านวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 19,000 บาท  

2)  จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 2   
จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  34,000  บาท   

3)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน 1 เครื่อง 
ราคา  19,000.-  บาท  

4)  จัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการท างานด้วยลายน้ิวมือ  จ านวน  1  เครื่อง  ราคา  
15,000.-  บาท  

5)  จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร  แบบท าลาย  10  แผ่น  จ านวน  1  เครื่อง  
ราคา  20,000.-  บาท   

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใน  การโอนเพ่ิม   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน  6  
รายการ  ในรายการที่  1 – 5  ดังนี ้

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เข้าสู่ระเบียบวาระที่  5  ข้อที่  5.1  การ โอนเพ่ิม   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
จ านวน  6  รายการ   ในรายการที่  6  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานช้ีแจง
รายละเอียดและเหตุผลจ าเป็นที่ขออนุมัติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ในระเบียบวาระที่  5  ข้อที่  5.1  การโอนเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน  
6  รายการ  ในรายการที่  6  ขอช้ีแจงรายละเอียด  ดังนี้ 

6) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ท่ี 5   
งบประมาณ 90,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ  คสล. ขนาด   1.00  เมตร   
บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ (ตามแบบเทศบาลก าหนด)  
เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน 

ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  ทต.เวียงพางค า  พ.ศ.2556-2558  ยุทธศาสตร์ที่  4  การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่  4.3  พัฒนาระบบการระบายน้ า 
หน้า  133  ล าดับที่  18 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้ทางสภาเทศบาลพิจารณาเห็นชอบและลงมติอนุมัติ
ต่อไป 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  มีสมาชิกสภาฯ  หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการจะอภิปราย  สอบถามเพิ่มเติม
หรือไม่  หากไม่มีจึงขอให้สมาชิกสภาลงมติใน  การโอนเพ่ิม  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
จ านวน  6  รายการ ในรายการที่  6  ดังนี้ 

 

/  6) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. … 
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6) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ท่ี 5   
งบประมาณ 90,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ  คสล. ขนาด   1.00  เมตร   
บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ (ตามแบบเทศบาลก าหนด)  
เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน 

หากไม่มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือเสนอแนะเพิ่มเติม  จึงขอให้ลงมติใน
โครงการนี้ต่อไป 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใน  การโอนเพ่ิม   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    จ านวน  6  
รายการ  ในรายการที่  ) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ท่ี 
5  งบประมาณ 90,000 บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ  คสล. ขนาด   1.00  
เมตร  บริเวณแม่สายแกรนด์วิว หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ (ตามแบบเทศบาลก าหนด) 
เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ าหลากในฤดูฝน  ดังนี ้

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

 ๕.๒  เรื่อง  การขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   เพ่ิมเติมฉบับท่ี  1 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพางค า  แถลงรายละเอียด  , วงเงินงบประมาณ 
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่  
1  ประจ าปีงบประมาณ  2556  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  
-   รายรับจริงที่เกินยอดประมาณการรายรับประจ าปี  2556  รวมทั้งสิ้น 
8,102,644.89.-  บาท  
-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  (เพิ่มเติม)  ฉบับที่ 
1  ประจ าปีงบประมาณ  2556                  

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  8,102,341.-  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเป็น  

1) โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์การสื่อสารหอกระจายข่าวไร้สาย  งบประมาณ   
2,235,000.-  บาท 

-  เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องส่งกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (แม่ข่าย) จ านวน 1 
ชุด และชุดเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไร้สาย (ลูกข่าย) จ านวน 40 ชุด โดยมีรัศมีการ
ควบคุมระหว่างชุดแม่ข่ายและชุดลูกข่ายเป็นระยะทางยาวประมาณ 20กิโลเมตร สามารถ
รองรับเครื่องรับ ,หอกระจายข่าว และหอเตือนภัย ได้ไม่จ ากัดจ านวน มีระบบส่งสัญญาณ
เตือนภัย ไปยังเครื่องรับ หอกระจายข่าว และหอเตือนภัย โดยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว 
สามารถประกาศข่าว และสั่งเปิดระบบเตือนภัยฉุกเฉินผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีระบบ
ป้องกัน และมีรหัสผ่าน เฉพาะบุคคล ( Password) สามารถรองรับกับเครื่องส่งสถานีวิทยุ
ชุมชน และสามารถเช่ือมต่อเข้ากับระบบหอกระจายข่าว หรือระบบเสียงตามสายของ
หมู่บ้านเดิมได้ โดยมีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

/  คุณลักษณะของเครื่อง … 
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คุณลักษณะของเครื่องส่งกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ชุดแม่ข่าย)  
จ านวน  1  ชุด 

1. เป็นเครื่องวิทยุระบบ  UHF/FM  ชนิดตั้งประจ าที่  ความถ่ี  420.20  MHz 
ตัวเครื่องต้องแข็งแรงทนทาน และมีความกว้างตัวเครื่องมาตรฐาน 19 นิ้ว 

2. เป็นเครื่องสังเคราะห์ความถ่ี ประเภท 2 โปรแกรมความถ่ีส าเร็จรูปจากโรงงาน
สามารถใช้ Software โปรแกรมความถ่ีได้โดยใช้ Personal Computer และต้องผ่านการ
ตรวจสอบรายละเอียดทางวิชาการพร้อมทั้งข้ึนทะเบียน (กสทช.) จากคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติให้ใช้งานส าหรับ
เช่ือมโยงสัญญาณกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ 

3. ความถ่ีใช้งาน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้ใช้ส าหรับเช่ือมโยงสัญญาณหอ
กระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติใช้งานและปรับก าลังส่ง ต่ า กลาง สูง โดยใช้ Personal 
Computer รวมกับ Software 

4. เครื่องชุดแม่ข่ายจะสามารถ ท างาน เปิด - ปิด ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ 
5. มีจอ LCD แสดงผล สามารถแสดงการท างานเป็นรูปภาพ ( Graphic Mode) และ

ภาษาไทยโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมอัตโนมัติ และมีระบบป้องกันที่จะ RESET 
ตัวเองให้อยู่ในสภาวะปกติเสมอในกรณีที่มีระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ท างานผิดพลาด 
และสามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ 

6. มี MENU FUNCTION การท างานแสดงผลบนจอ LCD ดังนี ้
6.1 มี MENU FUNCTION สามารถควบคุมระบบลูกข่าย เปิด - ปิด ของลูกข่าย

ได้โดยอิสระ และสามารถเพิ่มจ านวนลูกข่าย เพื่อการขยายเครือข่ายในอนาคตได้ไม่จ ากัด
จ านวน 

6.2 มีปุ่มตัวเลขและปุ่มป้อนค าสั่งไม่ต่ ากว่า 16 คีย์ เพื่อควบคุมระบบการท างาน 
6.3 ในกรณีน าเข้าหรือท าในประเทศ จะต้องขอใบอนุญาตท า หรือมีใบอนุญาต

น าเข้า จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เพื่อเช่ือมโยงสัญญาณหอกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติมาแสดงเท่านั้น 

7. เสาถักชนิดสามเหลี่ยมสูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมตัวล่อฟ้าและอุปกรณ์ในการ
ติดตั้ง 

คุณลักษณะของเครื่องรับสัญญาณเสียงแบบไร้สาย (ชุดลูกข่าย)  จ านวน  40  ชุด 
1. เป็นเครื่องรับวิทยุสื่อสารระบบ UHF/FM ชนิดประจ าที่โครงสร้างตัวเครื่องต้อง

แข็งแรงทนทานต่ออุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 60 องศาเซลเซียส กันแดด กัน
ความช้ืน และกันน้ าเข้าเครื่องได้ 100% 

2. เป็นเครื่องวิทยุสื่อสารชนิดสังเคราะห์ความถ่ี ประเภท 2 สามารถโปรแกรมความถ่ี
ส าเร็จรูปโดยใช้ SOFTWARE 

3. ความถ่ีใช้งานย่าน 420.20 MHz ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อนุญาตให้ใช้งาน 

4. เครื่องชุดลูกข่ายจะท างาน เปิด - ปิด โดยอัตโนมัติตามที่ชุดควบคุมแม่ข่ายสั่งงาน 

/  5. มีระบบการควบคุม … 
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5. มีระบบการควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท างานอัตโนมัติและมีระบบ 
Reset ตัวเองกรณีชุดควบคุมท างานผิดพลาด 

6. เครื่องชุดลูกข่ายแต่ละชุดสามารถก าหนดการท างานในการรับสัญญาณกระจาย
เสียงได้จากชุดควบคุม (แม่ข่าย) 

7. เครื่องชุดลูกข่ายแต่ละจุดสามารถเร่งหรือลดเสียงได้จากชุดควบคุมแม่ข่ายโดย
อิสระ 

8. ภาคจ่ายไฟชุดเครื่องรับวิทยุคมนาคมและชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ มีระบบป้องกัน
ไฟตกไฟเกิน 

9. ชุดลูกข่ายจะขยายเสียงได้ไม่ต่ ากว่า 80 วัตต์ RMS ล าโพงฮอร์นก าลังวัตต์ไม่น้อย
กว่า 60 วัตต์ จ านวน 4 ตัว/ชุด 

10. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติของภาคขยายเสียงในกรณีไม่มีการกระจายเสียงภายใน 5 
นาที 

11. มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่ต่ ากว่า 5 แอมป์ พร้อมติดตั้งตามแบบการไฟฟ้าก าหนด 
12. เครื่องลูกข่ายทุกเครื่องจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการพร้อมข้ึนทะเบียน 

กสทช. จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

ทั้งนี้ รายละเอียดตามชนิดคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะทางเทคนิคอุปกรณ์หอ
กระจายข่าวแบบไร้สายอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง (ตามแบบเทศบาลก าหนด เป็นไปตาม
แนวทางคู่มือบริการสาธารณะ มาตรฐานหอกระจายข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
ในราชการของเทศบาล จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถ่ิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ของ เทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ. 2556 - 2558 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมือง
การปกครอง และการบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์สื่อและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หน้า 157,158,159 ล าดับที่ 
1,2,4,11,17,18 

2) เครื่องพ่นหมอกควัน  ชนิดสะพายไหล่  งบประมาณ 75,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเครื่อง

พ่นสารเคมีก าจัดยุงและแมลงน าโรคชนิดหมอกควัน ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการของเทศบาล จึงตั้ง
งบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ ประกอบด้วย 

1. เป็นเครื่องสันดาปภายใน ชนิดใช้น้ ามันเบนซินเป็นเช้ือเพลิง 
2. การติดเครื่องพ่นเป็นแบบหัวเทียน และ/หรือ แมคนิโต (ใช้ถ่านไฟฉายหรือ

แบตเตอรี่แห้ง) 

/  3. สามารถควบคุมอัตราการไหล … 
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3. สามารถควบคุมอัตราการไหล มีอัตราการไหลของสารเคมีไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/
ช่ัวโมง 

4. ขนาดเม็ดละอองสารเคมี Droplet Size ที่เครื่องพ่นผลิตได้ มีค่า VMD  ไม่เกิน 30 
U วัดที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 24 ลิตร/ช่ัวโมง วัดที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น 

5. ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวท าลายอื่น ๆ และมี
ปริมาณบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 

6. ถังบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นวัสดุทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวท าละลายอื่น 
ๆ และมีปริมาณบรรจุน้ ามันเช้ือเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

7. มีโลหะป้องกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80% ของความยาวห้องเผาไหม้ ถึง
ปลายท่อพ่นหรือระบบป้องกันความร้อนของท่อ 

8. น้ าหนักเครื่องเปล่า (ไม่รวมน้ ายาเคมีและน้ ามันเช้ือเพลิง) ไม่เกิน 9 กิโลกรัม 
9. มีสายสะพายที่มีความทนทาน ปรับระดับความยาวได้ และมีที่รองบ่า 
10. มีอุปกรณ์ประจ าเครื่องดังนี้ 

(1)ชุดเครื่องมือซ่อมบ ารุง 1 ชุด 
(2)คู่มือการใช้งาน ไดอะแกรม และ Part list 
(3)กรวยเติมสารเคมี และกรวยเติมน้ ามันเช้ือเพลิงต้องเป็นชนิดมีตะแกรงกรอง 

11. รายละเอียดคุณลักษณะตามข้อ 3 และ ข้อ 4 ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วย
ราชการในประเทศหรือสถาบันในต่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 

12. ผู้ซื้อขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกสุ่มตัวอย่าง  ส่งตรวจโดยหน่วยงานทางราชการ หรือ
สถาบันที่ได้รับรองจากทางราชการในประเทศ โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

13. เครื่องพ่นที่น ามาเสนอต้องเป็นเครื่องที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช่เครื่องดัดแปลง
เพื่อให้ได้ตามคุณลักษณะ 

ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น และ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า 53 ล าดับที่ 1 

3)  จัดซื้อและติดตั้งป้ายชื่อซอยหมู่บ้าน/ชุมชน  งบประมาณ  405,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งป้ายช่ือซอยหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการจัดท าป้ายช่ือ

ซอยหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลเวียงพางค า จ านวน 27 ป้าย (ตามแบบเทศบาลก าหนด)
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจ าเป็นต้องใช้
ในราชการของเทศบาล จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาในท้องถ่ิน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

ปรากฏในงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ.2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง
ที่ 5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน ล าดับที่ 1,2,3 หน้า 149 

 
/  4)  โครงการปรับภูมิทัศน ์… 
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4)  โครงการปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน  งบประมาณ 1,676,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน ความยาวรวมไม่น้อย

กว่า 1,371 เมตร (ตามแบบเทศบาลก าหนด) ปรากฏในงานไฟฟ้าและถนน แผนงาน
เคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางพัฒนาที่ 
5.3 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม  และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ภายในชุมชน หน้า 150 ล าดับที่ 8 

5)  โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในต าบลเวียงพางค า หมู่ท่ี  4 , 8 , 9 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม
ระบบส ารองไฟ เลียบคลองชลประทาน พื้นที่ หมู่ 4, 8, 9  

ปรากฏในงานไฟฟ้าและถนน แผนงานเคหะและชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2556-2557 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 4.2 
พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและโทรคมนาคม  หน้าที่  128  ล าดับที่  10  

6)  จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  งบประมาณ 45,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง จ านวน 9 รายการ 

ส าหรับปรับปรุงพื้นที่ลานออกก าลังกายต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม 
ประกอบด้วย 

1) เครื่องออกก าลังกายแขน           จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 7,000 บาท 
2) เครื่องซิทอัพหน้าท้อง           จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 3,000 บาท 
3) เครื่องแก้ปวดข้อเข่า  จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 4,500 บาท 
4) เครื่องออกก าลังแขนและหน้าท้อง  จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 4,500 บาท 
5) เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 7,000 บาท 
6) เครื่องออกก าลังขาแบบถีบ จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 5,400 บาท 
7) เครื่องบริหารขา ข้อ สะโพก จ านวน 1 ชุด   เป็นเงิน 5,400 บาท 
8) เครื่องว่ิงเดินแบบสลับซ้ายขวาแบบติดเบรก จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 4,500 บาท 
9) จักรยานบริหารข้อเข่าแบบเบาติดเบรก   จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,500 บาท 

ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในราชการของเทศบาล จึงตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาใน
ท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 
2552 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
และปรากฏ ในแผนพัฒนาสามปี ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านคนและสังคม แนวทางที่ 1.1 ส่งเสริมงานสาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  หน้า  58  ล าดับที่  21 

 
/ 7)  วัสดุก่อสร้าง … 
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7)  วัสดุก่อสร้าง    งบประมาณ  269,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ส าหรับมอบให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนใน

พื้นที่ เสริมสร้างคุณธรรมจิตอาสา ร่วมใจออกแรงอาสาก่อสร้างถนนฯ ประกอบด้วย 
1) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาวรวม 32.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร 
บริเวณซอยสนุ๊กเกอร์ หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม เป็นเงิน 42,400.00 บาท 

ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การ
จัดท าผังเมือง  และการคมนาคมขนส่ง   หน้า 107 ล าดับที่ 8 

2) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.35 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 35.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร 
บริเวณซอยโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 2 บ้านดอยงาม เป็นเงิน 55,500.00 บาท 

ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การ
จัดท าผังเมือง  และการคมนาคมขนส่ง   หน้า 107 ล าดับที่ 9 

3) จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ยาวรวม 70.00 เมตร และเทลาน คสล. ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ยาว 15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร บริเวณทางเข้า
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านป่ายางผาแตก เป็นเงิน 171,600.00 บาท  

ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 พัฒนาระบบการจราจร  การ
จัดท าผังเมือง  และการคมนาคมขนส่ง   หน้า 125 ล าดับที่ 73 

8) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  คสล.พร้อมฝาปิด  ซอย  11  หมู่  5  งบประมาณ 
1,188,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.55 เมตร หนา 
0.125 เมตร ยาวรวม 495 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 3 จุด 
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)บริเวณซอย 11 หมู่ที่ 5 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 

ปรากฏในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ทต.เวียงพางค า พ.ศ. 2556-2558 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 พัฒนาระบบการระบายน้ า หน้า 
133 ล าดับที่ 16 

9) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   งบประมาณ  208,041 
บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน โดยค านวณจ่าย
ในอัตราร้อยละ 2 ของงบประมาณรายรับประจ าปี (ไม่รวมรายได้ประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินที่มีผู้อุทิศให้ เงินอุดหนุนทุกประเภท และเงินจ่ายขาดสะสม) 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอ
อนุญาตชีแจงประเด็นเพิ่มเติมหากท่านสมาชิกสภาฯ  ได้รับร่างเทศบัญญัติไปก่อนหน้านี้
แล้วจะมีตรงหัวเอกสารบางหน้าก็จะระบุ  28  ก.ค.56  บางหน้าก็  31  ก.ค.56  เพราะ
ระบบงบประมาณปัจจุบันน้ีเราตรวจสอบงบประมาณผ่านระบบคอมพิวเตอร์  อันที่จริง
เอกสารฉบับนี้จะถูกจัดส่งเมื่ออาทิตย์ก่อนน้ีแล้ว  ปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนเช้า
ลงตัวแล้วได้หารือกับผู้บริหารแล้วว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่น่าจะเกิน  6,000,000.-  บาท  
ปรากฏว่าตอนบ่ายงบเพิ่มมาอีก  2,000,000.-  บาท  รวมทั้งหมดเป็น  8,000,000.-  
บาท  จึงเป็นที่มายังไม่สามารถส่งเอกสารตามที่ก าหนด  มีโครงการหลายโครงการที่อยู่
นอกเหนือที่ระบุไว้ในแผนของเทศบาลเหลือเวลาอีกเดือนกว่า  อย่างเช่นการประชุมสภา
ครั้งนี้ในวาระที่รับหลักการนี้เราต้องมีการพิจารณาแปรญัตติ  แปรญัตติเสร็จต้องมาขอ
ความเห็นชอบ  และในงบประมาณปี  2557  ที่เราจะต้องเสนอสภาฯ  ภายในวันที่  15  
สิงหาคม  2556  นี้  หากมีการอนุมัติจากสภาฯ  เสร็จแล้วก็จะส่งไปให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติ  โดยปีนี้ผู้ว่าราชการมอบอ านาจให้นายอ าเภอเป็นผู้อนุมัติต่อไป  จะเร็วจะช้า
ก็อยู่ที่ท่านายกเทศมนตรีฯ  จะเข้าไปประสานกับท้องถ่ินอ าเภอเพื่อเสนอให้นายอ าเภอเมื่อ
นายอ าเภอลงนามอนุมัติแล้ว  เราต้องมาประกาศและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การจัดซื้อ
จัดจ้างจะด าเนินการได้ต้องมีคู่สัญญา  อย่างที่ท่านสอบถามเรื่องการไปศึกษาดูงานเราจะ
เลื่อนการไปช่วงฤดูฝนน้ีเป็นปีงบประมาณหน้าได้หรือไม่  แต่เนื่องจากเป็นการใช้
งบประมาณไม่สามารถข้ามปีงบประมาณได้  ดังนั้นแล้วมีระเบียบกฎหมายรองรับอยู่  
งบประมาณส่วนเดิมไม่ว่าจะเป็นป้ายช่ือซอย  รวมไปถึงเรื่องกรณีที่น าเสนอหอกระจายข่าว
ไร้สายอย่างที่บอกว่าเรามีวิทยุชุมชนเจตนาเดิม  กสทช.  เป็นการอนุญาตโดยช่ัวคราวโดย
กลุ่มองค์กรอาชีพ  ต่อมามีระเบียบของ  กสทช.  ข้ึนมาให้ท้องถ่ินรับโอนไปด าเนินการเอง
โดยต้องกระท าตามเงื่อนไขที่  กสทช.  ก าหนด  โดยผังโครงสร้างวิทยุชุมชน  มีประธาน
กรรมการ  และคณะกรรมการสถานี  มีประชาคมแต่มาดูการด าเนินงานจริงๆ  แล้วเป็น
รูปธรรมหรือไม่  เกิดจากเหตุใดต้องมีการแก้ไขในจุดใดแม้จะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลควบคุมเอา
ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลมาด าเนินการ  งบประมาณเพิ่มเติมยังไม่มีเครื่องอัดเสียงเจ้าหน้าที่ที่
บันทึกการประชุมยังต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัวมาอัดเสียงแทน  เครื่องอัดเสียงที่มีก็พังไปแล้ว
เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา  กรณีหอกระจายข่าวไร้สายเมื่อเห็นภาพว่าเราได้เคยหารือ
กันในที่ประชุมสภาฯ  เมื่อเห็นราคาที่เสนอมาก็ต้องตกใจเพราะมีราคาที่สูงมาก  รูปแบบ
การท างานของหอกระจายข่าวไร้สายจะใช้คลื่นวิทยุที่ได้รับการอนุญาตจาก  กสทช.  ใน
คลื่น  420.00  เม๊กกะเฮิร์ต  และช่วงระยะเวลาการออกกอากาศก็ต้องได้รับการพิจารณา
เห็นชอบจาก  กสทช.  ระบบเสียงหอกระจายข่าวไร้สายอย่างที่เราใช้ในมาตรฐานหอ
กระจายข่าวเวลาเรากระขายเสียงจริงๆ  แล้วจะไกลถึงเท่าใด  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง  
ก็ต้องเชิญตัวแทนของหมู่บ้านมาอบรมการใช้งาน  ระบบหอกระจายข่าวไร้สายจะต้องมีผัง
การจัดรายการ  ซึ่งจะมีการถ่ายอดเป็นล าโพงสาธารณะ  ต้องมีห้วงเวลาในการจัดรายการ

/ วิทยุชุมชน … 
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วิทยุชุมชนจะใช้คลื่นยิงเข้าไปยังเครื่องตามสายของหมู่บ้านเทศบาลมีพนักงานจัดรายการ
และน าไปสู่การอุดหนุนเงินให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในเรื่องของการพัฒนาเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน  โดยหลักแล้วระบบหอกระจายข่าวไร้สายควรจะมีการใช้งานให้คุ้มค่าและ
เปิดตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  ขณะนี้จะเป็นเรื่องของการน าเสนอคุณลักษณะของการ
ใช้งายหอกระจายข่าวไร้สาย  สมมติว่าสภาฯ  แปรญัตติเห็นชอบให้ผ่านก่อนจัดหาก็ต้องมี
คณะกรรมการราคากลางตามระเบียบขึ้นมาซึ่งก็ได้วางแนวทางไว้ว่าจะมีคุณลักษณะ
อย่างไรบ้าง  แต่ก็จะมีคณะกรรมการหลายส่วนก็ต้องมาหารือว่าจะใช้งานกันอย่างไรเพราะ
ที่มางบประมาณที่น าเสนอน้ีได้สอบถามไปยังบริษัทที่น าเสนอราคาสินค้าก็เป็นราคาที่ต้อง
แข่งขันกันเสนอมาเพื่อพิจารณา  เข้ามาสู่ส่วนราชการที่ได้ซื้อของท้องถ่ินที่เชียงใหม่ก็เคย
จัดซื้อและราคาแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน  เพราะฉะนั้นแล้วคุณลักษณะที่ปรากฏในเอกสาร
ที่น าเสนอก็จะเป็นคุณลักษณะทั่วไป  เครื่องส่งจะตั้งไว้ส่วนกลางคือเทศบาล  แรงส่งตาม
คู่มือประมาณ  10  กิโลเมตร  และอยู่ที่เสาส่งและขนาดก าลังวัตต์ต่างๆ  เสาสูงไม่เกิน  
15 เมตร  บางแห่งซื้อ  32  เมตร  อย่างเทศบาลเมืองชุมชน  จัดซื้อ  32  เมตร  เป็นต้น  
ใช้กรณีของการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้รวมไปถึงระบบเตือนภัยและสามารถใช้โทรศัพท์
ออกอากาศได้ทันที  บางแห่งใช้ไฟฟ้าแบบโซล่าร์เซลล์เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้าและต้องหา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิคมาเป็นคณะกรรมการในการตรวจรับงานจ้าง  และในกรณีที่
สภาต้องการสอบถามคุณลักษณะในการแปรญัตติก็สามารถเรียกผมไปช้ีแจงได้ถึง
รายละเอียดการใช้งาน  จากราคาที่ตั้งไว้สืบราคามามีท้องถ่ินหลายแห่งที่ซื้อเหมือนกัน
อย่างเช่น  อบต.ย่านตาขาว  ซื้อคู่ข่าย  3  ชุด  625,000.-  บาท  เอามาหารเฉลี่ยตกช้ิน
ละสองแสนกว่าบาท  อบต.สันนาเม็ง  จ.เชียงใหม่  แม่ข่ายสามแสนกว่าบาทลูกข่าย  
62,250.-  บาท  เทศบาลเมืองชุมพร  ตั้งไว้  32  ชุด  1,672,000.-  บาท  เฉลี่ยแล้ว
ชุดละ  20,000.-  กว่าบาท  ในกรณีของ  อบต.ผางาม  จ.เชียงราย  จ านวน  15  ชุด  
750,000.-  บาท  เฉลี่ยแล้วชุดละ  50,000.-  บาท  เทศบาลเวียง  แม่ข่าย  
335,264.-  บาท  ลูกข่าย  10  ชุด  47,187.-  บาท  จึงน ามาสู่การพิจารณาของเราที่
จะมีการจัดซื้อ  40  ชุด  จ านวนเงิน  1,960,000.-  บาท  ลูกข่าย  275,000.-  บาท  
ซึ่งเป็นราคาตามคุณลักษณะที่บริษัทเสนอมา 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ขอเพิ่มเติมกรณีเสียงตามสายเราใช้ผิดมาต้ังแต่ต้น  เพราะผู้ช่วยช่างไฟฟ้าคนเดิมที่
ลาออกไปได้เคยบอกไว้ความจริงตามระบบต้องตั้งเป็นจุด  และมีหลังคาเพื่อไม่ให้น้ าเข้า
ฮอร์นแต่ขณะนี้เราได้น าไปห้อยไว้ที่เสาไฟฟ้าเวลาไฟฟ้า  โทรศัพท์  อินเตอร์เน็ต  มาติดตั้ง
เพิ่มเติมก็มาตัดสายของหอกระจายข่าวท าให้เกิดปัญหาในส่วนน้ี  แต่หากว่าในส่วนของหอ
กระจายข่าวหมู่บ้านได้รับการพัฒนาไปปรับปรุงระบบตั้งเสาของตนเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่
เราจะใช้ระบบไร้สายเพราะอย่างน้อยเท่าที่หารือกันมาน่าจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงกว่า  ง่าย
กว่าเพราะหอกระจายข่าวไร้สายที่ใช้กันหลายที่ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน  ปัญหาโดยหลักคือ
คนไม่ทันกับเทคโนโลยี  เสียงดังก็ว่าเสียงเบาก็ว่า  หากจะจัดซื้อกันจริงๆ  เราก็ควรจะ
ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวกันใหม่น่าจะได้ประสิทธิภาพมากกว่าการที่จะมาท าเรื่องหอ
กระจายข่าวไร้สาย 

 
/ อย่างที่กล่าวมา … 



๒๓ 
 

 

 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  อย่างที่กล่าวมาว่าคนไม่ทันกับเทคโนโลยี  อยากให้พิจารณามาตรฐานหอกระจายข่าว
ตามคู่มือการบริการสาธารณะ  ในการบริการสาธารณะจะมีอยู่สองหน่วยงานงานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าน่าจะอยู่ที่กองช่าง  การบริหารจัดการคนจะอยู่ส านักปลัดเทศบาล  ในมาตรฐานหอ
กระจายข่าวจะบอกไว้ในหลายส่วนลงแม้กระทั่งรูปภาพ  บทบาทหน้าที่กรรมการ  การ
ติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้า  ประเด็นต่อมาจะเป็นรูปแบบการเดินสายที่
เราต้องท าหนังสือขออนุญาตการไฟฟ้าเพื่อใช้เสาไฟฟ้าร่วมปัญหาอุปสรรคจะเป็นเรื่องของ
การซ่อมบ ารุงเสียงตามสาย  ขณะนี้เหลือเวลาอีกสองเดือนที่จะหมดปีงบประมาณ  2556  
ทางสภาฯ  ต้องพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียและคุณลักษณะที่เหมาะสมในแนวทางของการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

หากคณะกรรมการแปรญัตติเห็นว่าควรหรือไม่ควรจัดซื้อก็สามารถหารือได้ในการขอ
เปิดประชุมสมัยวิสามัญ    กรณีผูกพันขอลดงบประมาณวงเงินที่ตั้งไว้ด้วยเหตุผลของความ
คุ้มค่าซึ่งสามารถท าได้ในช่วงเดือนกันยายนนี้  อาจจะตัดโครงการนี้แล้วแปรเป็นโครงการ
ใหม่  การสื่อสารเราก็อยากสื่อสารกันทั้งต าบลให้เป็นแนวทางเดียวกัน  ให้ผู้ใหญ่บ้าน  
เกษตรต าบล  มาออกอากาศ  ไม่ไปรบกวน  อสม.  มาประกาศ  ณ  สถานที่เดียวกันแต่
งบประมาณก็ต้องใช้กันอีกมากถ้าระบบมันดีก็จะเกิดความคุ้มค่าแต่ด้วยระยะเวลาของการ
น าเสนอที่จ ากัดกลางเดือนกันยายนเราอาจจะมาประชุมวิสามัญก่อน  ให้คณะกรรมการ
ร่วมกันตรวจสอบอย่างเช่นการรับฟังในระยะทาง  200  เมตรว่ามีการส่งสัญญาณชัดเจน
หรือไม่และถ้าจัดซื้อก็ต้องซื้อสองเครื่องคือเครื่องแม่ข่ายกับเครื่องลูกข่าย  ดังนั้นผมขอเวลา
อีกประมาณหนึ่งเดือนกว่าที่เหลืออย่างน้อยก็รอให้  ผอ.กองช่าง  จัดท าแผนที่การวาง
ล าโพงในแต่ละจุดทุกหมู่บ้านในเขตต าบลเวียงพางค า  เพื่อจะได้ทราบการวางแนวล าโพง
และการส่งสัญญาณ  จ านวนจุดที่ติดอาจจะเป็นจุดเดียวซึ่งจะขอรวบรวมข้อมูลและ
น าเสนอต่อที่ประชุมในเดือนกันยายนก่อนที่จะหมดงบประมาณ  2556  ต่อไป     

นายกมล  เจริญวัย 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  9 

-  เรียนประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   ขอ
อนุญาตแจ้งเรื่องการที่เทศบาลได้รับการโอนที่ดินจากพระธนดล  ตอนนี้อยากขอความ
อนุเคราะห์จากเทศบาล  เข้าไปแพ้วถางหญ้าให้ด้วยเพราะทางประชาชนบริเวณนั้นขอร้อง
มาเพราะที่ดินเป็นของเทศบาลแล้วท าไมไม่เข้ามาดูแลบ้าง  จึงขอความกรุณาท่านเข้าไป
ด าเนินการให้ด้วย  เนื่องด้วยหลายวันก่อนผมได้ไปประชุมที่ส านักสงฆ์ได้แจ้งมายังผมว่า
ทางเทศบาลท าไมถึงไม่มาติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะให้บริเวณนี้บ้าง  ผมได้ช้ีแจงไปว่าสถานที่
ดังกล่าวเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอยู่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนเป็นที่สาธารณะทางเทศบาลไม่
สามารถเข้าไปด าเนินการได้ได้ช้ีแจงให้พี่น้องประชาชนบ้านร่มโพธ์ิทองรับทราบเข้าใจแล้ว
อีกเรื่องที่เห็นแบบแปลนที่ถ่ายแจกในที่ประชุมเรื่องโคมไฟขอสนับสนุนติดตั้งบริเวณถนน
สายเลียบคลองชลประทาน  ม.9  ถือว่าเป็นถนนที่ใช้สัญจรกันมาก 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขณะนี้ก็เลยเวลาเที่ยงมาประมาณ  30  นาทีกว่าแล้วขอพักการประชุมสภาฯ  เพื่อ
รับประทานอาหารกลางวัน  และจะมาประชุมต่อในช่วงบ่าย  เวลา  13.30  น.  ต่อไป 

12.30  น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน - 

13.30  น. เริ่มประชุม  (ต่อ) 

/ ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมสภา … 



๒๔ 
 

 

 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2556  
ต่อจากภาคเช้ามีเรื่องที่ต้องเข้าประชุมต่อคือวาระที่  5  ข้อที่  5.2  เรื่อง การขอเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะหริอภิปรายต่อขอเรียนเชิญครับ 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  สรุปแล้วในเรื่องหอกระจายข่าวไร้สายก็จะตั้งเป็นโครงการไว้ก่อนหากจะมีการจัดซื้อ
อย่างไรแล้วก็จะออกไปดูตัวอย่างในพื้นที่ใกล้เคียงอีกครั้ง 

เรื่องที่สองเรื่องพ่นหมอกควันพอดีได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานที่  อบต .ตะพง        
จ.ระยอง  ซึ่งสามารถควบคุมไข้เลือดออกได้ผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่มีไม่กี่ราย  มีไม่ถึง  
10  ราย  โดยทาง  อบต.ได้จัดหาเครื่องพ่นหมอกควันให้ทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  1  
เครื่อง  แต่ของเทศบาลที่รู้ในขณะนี้มีอยู่  3  เครื่อง  และเสียบ่อยมากจองคิวสามวันผ่าน
ไปถึงได้ใช้ยุงตัวที่กัดคนป่วยไข้เลือดออกก็ไปกัดใครต่อใครอีกหลายคนไปแล้ว  ยอดผู้ป่วย
ไข้เลือดออกจึงเพิ่มข้ึนมาเป็นพันราย  ปัจจุบันต าบลเวียงพางค ามีเกือบพันรายแล้ว  เพราะ
วันที่  7  เดือนกรกฎาคม  มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวน  400  กว่าราย  ณ  เดือนนี้ก็
เกือบพันกว่ารายแล้ว  ก็เลยอยากจะเรียนถามว่านอกเหนือจากเครื่องพ่นที่เราต้ังไว้ตอนนี้
หนึ่งเครื่องในเทศบัญญัติปีงบประมาณหน้านี้จะมีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันน้ีไว้หรือไม่เพราะดูแล้วซื้อมาหนึ่งเครื่องคงไม่เพียงพอต่อความต้องการและ
สถานการณ์ไข้เลือดออกที่เกิดข้ึนในพื้นที่ของเรา  เพราะว่าไม่ว่าจะฤดูฝนหรือฤดูร้อนก็ยัง
เป็นไข้เลือดออกได้ตลอด  แม้กระทั่งฤดูหนาวก็ยังมีซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมี  และส่วนของการ
ดูแลเครื่องพ่นหมอกควันอย่างของ  หมู่ที่  9  ทางโรงพยาบาลแม่สายได้สั่งให้พ่นหมอก
ควันทุกหลังคาเรือนปรากฏว่าพ่นได้ครึ่งวันเครื่องก็ติดขัด  กลายเป็นว่าใช้น้ ามันผิดประเภท
น้ ามันที่เติมต้องเป็นน้ ามันเบนซิน  ดังนั้นแล้วเครื่องพ่นหมอกควันต้องดูแลรักษาให้ดีต้องดู
เรื่องการใช้น้ ามัน  น้ ายาที่ต้องผสม  เพราะขนาดแกลลอนที่เขียนว่าน้ ายาก็ยังมีกลิ่นของ
น้ ามันเบนซินผสมอยู่  ท าให้การพ่นหมอกควันในวันน้ันเริ่มตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ไป
เสร็จตอนเวลา  17.30  น.  เพราะว่าเครื่องพ่นหมอกควันเสียปรากฏว่าทางหมู่บ้านต้องไป
ซื้อน้ ามันขวดมาเติมเองเพราะใช้น้ ามันของเทศบาลไม่ได้จึงขอเล่าประสบการณ์ที่ได้พบมา
ให้รับฟังกัน  และเครื่องพ่นที่ตั้งไว้  75,000.-  บาท  เป็นเครื่องยี่ห้อ  ไอจีบ้า  หรือไม่ขอ
สอบถามเพียงเท่านี้ครับ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  จากที่ผมได้สอบถามกับคุณอินทวน  ช่ืองาม  ประธาน  อสม.ต.เวียงพางค า  ว่าต้องการ
เครื่องยี่ห้อใดท่านประธานก็บอกว่าอยากได้เครื่องของไอจีบ้า  ความจริงผมก็อยาก
สนับสนุนเครื่องพ่นหมอกควันให้มากกว่าน้ีแต่ผมกลัวติดปัญหาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ขอบอกตามตรงว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนในส่วนของ
งบประมาณในปี  2557  นี้จริงๆ  แล้วในส่วนของเทศบัญญัติฝากท่าน  สท.สมศักดิ์  ช่วย
ติดตามในส่วนของ  อสม.  เราน่าจะมีเทศบัญญัติในการควบคุมยุงลาย  และทาง  อสม.ก็มี
ข้อสรุปแนวทางถ้าตรวจเจอยุงลายบ้านหลังใดจะปรับทันที  และท้องถ่ินใกล้เคียง  อย่าง  
อบต.ศรีเมืองชุม  ก็ได้ด าเนินการปรับบ้านที่เจอยุงลายไปแล้ว  ซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ดีเมื่อ
วานนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแม่สาย  นายอ าเภอได้บอกว่าไป
หมู่บ้านผาแตก  งงกับค าถามของชาวบ้านว่าลูกน้ าที่อยู่ในภาชนะถามนายอ าเภอว่าตัว

/ ลูกน้ าน้ีคือยุงหรือ? … 



๒๕ 
 

 

 

ลูกน้ าน้ีคือยุงหรือ ?  นายอ าเภอท่านฝากบอกให้  อสม.  และผู้น าว่าเราควรจะมีการให้
ความรู้  และวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง  และช่ือเสียงของต าบลเวียงพางค าน้ันดังมากในเรื่อง
การระบาดของไข้เลือดออก  ที่จริงแล้วเราป้องกันเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง  อสม.และ
หลายๆ  ภาคส่วนแต่สุดท้ายท่านนายอ าเภอก็มารับทราบปัญหาด้วยตนเองและคนที่เป็น
ไข้เลือดออกจริงแทบไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านล้วนแล้วมีเพียงแต่ช่ือในบัตรหรือทะเบียน
บ้านแต่ตัวไปท างานหรืออาศัยอยู่พื้นที่อื่น  อยู่ประเทศพม่าพอติดไข้เลือดออกแล้วก็ข้ามมา
รักษาตัวยังประเทศไทย  และในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันผมก็จะได้จัดซื้อเพิ่มเติมอีก
แน่นอนเพราะอาจจะมีเงินงบประมาณที่สามารถจัดหาได้อีกหลายส่วนที่จะน ามาแก้ไข
ปัญหาตรงนี้ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาล 

-  ขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านนายกฯ  ได้แจ้งไปแล้วนั้น  ความจริงเราได้มีการใช้
ข้อบัญญัติตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ประกาศเป็นมาตรการให้ชาวบ้านรับรู้  ใน
กรณีของ  อบต.บ้านด้าย  และ  อบต.ศรีเมืองชุม  เป็นมติของ  อสม.  ที่ออกตรวจเจอ
ลูกน้ ายุงลายก็จะมีการปรับทันทีแต่ก่อนที่จะออกตรวจก็จะมีการแจ้งให้ประชาชนก าจัด
ลูกน้ ายุงลายเสียก่อน  หากตรวจพบก็จะมีการปรับทันทีเพราะถือว่ามีการแจ้งล่วงหน้าแล้ว  
ถ้าหากเราจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันให้ทุกหมู่บ้านปัญหาลูกน้ ายุงลายมันจะหมดไปจริง
หรือไม่เพราะน้ าก็มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายอยู่เหมือนเดิม  ถ้าเราใช้วิธีที่หลากหลายและ
ปัจจุบันมีเครื่องพ่นหมอกควันแบบใหม่ที่เรียกว่า  เครื่องพ่นละอองฝอย ULV เป็นเครื่องพ่น
แอร์โรวฟ๊อกซ์ระบบไฟฟ้าใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั้กและกดปุ่มสตราร์ท  เครื่องพ่นก็จะพ่น
สารเคมีอัตโนมัติปริมาณสารเคมีที่ฉีดพ่นจะมีอนุภาคสม่ าเสมอตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน  
แต่มีราคาที่สูงมากซึ่งสามารถใช้ได้ในทุกฤดู และแทรกกิจกรรมกับ อสม.  อย.น้อย  ให้
ความรู้กับประชาชนควบคู่กันไปด้วย  เราลองวิเคราะห์กันดูว่าจะคุ้มหรือไม่ถ้าใช้หอ
กระจายข่าว  เสียงตามสายหรือวิทยุมี  อสม.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ความรู้กับ
ประชาชนและใช้กิจกรรม  อสม.  อย.น้อย  พบบ้านไหนมีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายก็จะมีการ
ปรับ  หรือมอบรางวัลให้กับผู้ที่พบปะแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย  เพื่อกระตุ้นการตื่นตัวในส่วน
หนึ่งคงไม่ใช่รอให้เกิดยุงลายแล้วค่อยไปพ่นทีควรจะมีกิจกรรมที่เสริมไปและมีวิธีการสื่อสาร
ให้มากกว่าน้ัน  กรณีเครื่องพ่นหมอกควันก็ไม่ได้ทิ้งไปในข้อบัญญัติเพิ่มเติม  เครื่องพ่น
หมอกควันปัจจุบันมีอยู่  5  ชนิด  คือ   

1.  เครื่องพ่นหมอกควันแบบสวิงฟ็อกซ์ SN50   
2.  เครื่องพ่นหมอกควันแบบไอจีบ้า  TF35   
3.  เครื่องพ่นหมอกควันแบบเอส  เอส  ฟ็อกซ์ 150AF 
4.  เครื่องพ่นหมอกควันแบบแอร์โร่ฟ็อกซ์ AR35 
5.  เครื่องพ่นหมอกควันแบบซุปเปอร์ฮ็อค 

ในคู่มือการใช้เครื่องพ่นหมอกควันได้บอกวิธีการใช้งานไว้ทั้งหมด  การดูแลรักษา
อย่างไรบ้าง  การซ่อมบ ารุงเบื้องต้นท าอย่างไร  แต่ในความเป็นจริงที่เราปฏิบัติงานกันคน
ที่มาอบรมไม่ได้ท างาน  คนท างานไม่ได้อบรม  อย่างกรณีการใช้น้ ามันผิดไม่ได้ท า
เครื่องหมายระบุไว้  หากเราศึกษาข้อมูลร่วมกันทั้งหมดช่องใส่น้ ายา  ช่องใส่น้ ามัน  ได้แยก
ส่วนไว้แต่เราคิดว่ามันยุ่งยากผสมและใส่ไปเลยปรากฏว่าเกิดปัญหาเครื่องติดขัดใช้งานไม่ได้

/ และท าเครื่องช ารุด… 

http://www.google.co.th/aclk?sa=L&ai=CE0IgeVoGUrKNO7H0iQfKjIDICOTQ6aUG3OLiuVPAjeTKIQgAEAFQrriww_7_____AWD9vZyGtCDIAQGpAh-RNM9FMmE-qgQnT9C1WF198K8Y5kwBViM8NTTLPFUG3ca38bZVXIio_sVRYskEYs5B0gYKELSSBhjM0TYoAYAHrPr8Kg&sig=AOD64_3Neog9XKDZXPtTIwAFBDOWws9g7Q&ctype=4&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+&ved=0CDYQwgUoAA&adurl=http://www.weloveshopping.com/template/a34/showproduct.php%3Fpid%3D19900880%26shopid%3D226719%26showm%3D%26groupproduct%3D
http://www.google.co.th/aclk?sa=L&ai=CfMQMeVoGUrKNO7H0iQfKjIDICOTQ6aUG3OLiuVPAjeTKIQgAEAFQ8sbm4QZg_b2chrQgyAEBqQIfkTTPRTJhPqoEJ0_QtVhdffCvGOZMAVYjPDU0yzxVBt3Gt_G2VVyIqP7FUWLJBGLOQdIGChC0kgYYxNI2KAGAB6z6_Co&sig=AOD64_3o-aOMLXEpKkcg9cA3rEKCu5WUGg&ctype=4&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+&ved=0CDcQwgUoAQ&adurl=http://www.weloveshopping.com/template/a34/showproduct.php%3Fpid%3D18508702%26shopid%3D226719%26showm%3D%26groupproduct%3D
http://www.google.co.th/aclk?sa=L&ai=CdTyteVoGUrKNO7H0iQfKjIDICOTQ6aUG3OLiuVPAjeTKIQgAEAFQuYvN9Pr_____AWD9vZyGtCDIAQGpAh-RNM9FMmE-qgQnT9C1WF198K8Y5kwBViM8NTTLPFUG3ca38bZVXIio_sVRYskEYs5B0gYKELSSBhi80zYoAYAHrPr8Kg&sig=AOD64_2JSs2rcfIwvjsk9ahzwjWoCw0q5A&ctype=4&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+&ved=0CDgQwgUoAg&adurl=http://www.weloveshopping.com/template/a34/showproduct.php%3Fpid%3D22338575%26shopid%3D226719%26showm%3D%26groupproduct%3D
http://www.google.co.th/aclk?sa=L&ai=C7pUneVoGUrKNO7H0iQfKjIDICOTQ6aUG3OLiuVPAjeTKIQgAEAFQmouXuvj_____AWD9vZyGtCDIAQGpAh-RNM9FMmE-qgQnT9C1WF198K8Y5kwBViM8NTTLPFUG3ca38bZVXIio_sVRYskEYs5B0gYKELSSBhi01DYoAYAHrPr8Kg&sig=AOD64_07Cql6JoJO-726SN2m-PS_9NbmpQ&ctype=4&rct=j&q=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99+&ved=0CDkQwgUoAw&adurl=http://www.weloveshopping.com/template/a34/showproduct.php%3Fpid%3D17463090%26shopid%3D226719%26showm%3D%26groupproduct%3D
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และท าเครื่องช ารุดเสื่อมสภาพเร็วข้ึน  และตามที่เสนอราคาเครื่องมาแต่ยังมีอุปกรณ์เสริม
เพิ่มเติมอีก  หากเราใช้ไม่ถูกวิธีก็เหมือนใช้เงินซื้อสูญเปล่าประโยชน์  ดังนั้นแล้วกรณีเครื่อง
พ่นหมอกควันจะน าคู่มือมาแจกจ่ายให้  อสม.  ได้ศึกษาวิธีการใช้งานร่วมกัน  การประชุม
สมัยวิสามัญ  น่าจะเปิดในเดือนกันยายนเพราะมีเวลาสอบถาม  อสม.  ว่ามีข้อบัญญัติที่จะ
จัดท าอยู่ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ที่จริงแล้วเราควรจะให้ก านันผู้ใหญ่บ้านท างานร่วมกับ  อสม.  เพราะพี่น้อง  อสม.เป็น
ส่วนที่ขับเคลื่อนเท่านั้น  ก็ควรให้ผู้น าหมู่บ้านน าชาวบ้านให้เกิดการตื่นตัวและประสานงาน
ไปยังสาธารณะสุข  โรงพยาบาล  ขับเคลื่อนการท างานร่วมกันต่อไป   

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ขอสอบถามโครงการต่อไป  โครงการติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในต าบล     
เวียงพางค า หมู่ที่ 4,8,9  งบประมาณ 2,000,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และติดตั้งขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมระบบส ารองไฟ เลียบคลอง
ชลประทาน พื้นที่ หมู่ 4, 8, 9  เดิมทีเดียวถนนสายนี้เป็นถนนโครงการเกินศักยภาพ
เป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะของบประมาณ  จาก  อบจ.ชร.  เพราะท่าน  สจ.บัณฑิต  บอกว่า
ปีงบประมาณหน้าจะน างบประมาณมาสองล้านบาทมาให้ต าบลเวียงพางค าแน่นอน  และ
ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนซึ่งผมก็จ าได้อยู่  ถ้าหากเงินสองล้านที่ได้รับมาจาก  อบจ.  
เราสามารถไปด าเนินการในด้านอื่นได้ในส่วนของแบบขอติงหน่อยถ้าท่านายกบอกว่าแบบ
เป็นช้างงูแต่ตัวตัวสัตว์คือตัว  “คชนาคา”  เป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างช้างงู  
หากมีความเหมาะสมควรใช้รูปช้างเพราะจังหวัดเชียงรายก็กร่อนมาจากค าว่า  “จ๊างหาย”  
มีช้างเป็นสัญลักษณ์มีพระธาตุดอยตุงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพระธาตุประจ าปีนักษัตร
กุน  ตามประวัติการก าเนิดเวียงพางค า  พระเจ้าพรหมมหาราชก็มีช้างพานค าเป็นช้างทรงกู้
เอกราชจากขอม  สร้างบ้านแปงเมืองมาจนทุกวันน้ี 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ที่จริงแล้วผมขอพูดในส่วนของรูปแบบเราสามารถก าหนดได้  คืออย่างที่  สท.สมศักดิ์  
บอกว่าด้วยเงื่อนไขของระยะเวลาในการเสนอข้อบัญญัติเพิ่มเติม  และผมได้หาข้อมูลมา
หลายที่มีกินรีบ้าง  สัตว์ในนิยายอื่นๆ  บ้างคิดว่ายังไม่เข้ากับของเราและมีสล่าวงค์ได้ท างาน
และเสนอให้ติดตั้งงานรูปปั้นเป็นวงเวียนอยู่บริเวณแยกโรงแรมเบิร์ด   แต่กรมทางหลวงไม่
อนุญาตให้สร้าง  ขณะนี้ก็ได้ประชุมกันเพื่อจะหารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์  ในส่วนของตรงนี้
สามารถก าหนดรูปแบบได้โดยที่เราร่วมกันพิจารณาให้เป็นสัญลักษณ์ของต าบลเวียงพางค า
ของเรา   

และเรื่องที่  สท.สมศักดิ์  สอบถามมาว่า  ท่าน  สจ.บัณฑิต  ได้รับปากที่จะน า
งบประมาณมาให้ต าบลเวียงพางค าในปีงบประมาณหน้าประมาณสองล้านบาท  ผมอยาก
บอกว่าเรื่องใดที่ไม่เข้าข้อบัญญัติของ  อบจ.  ผมไม่อยากจะไว้วางใจมากนัก  หากได้รับ
งบประมาณมาจริงๆ  ผมก็อยากให้เราน าไปพัฒนาโครงการด้านอื่นๆ  ดีกว่ารองบประมาณ
บางสิ่งบางอย่างก็ไม่อาจจะรองบประมาณได้เพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไขและใช้
งบประมาณของเราไปก่อนก็ได้  เพราะงบประมาณในปี  2557  อบจ.เชียงราย  ก็น่าจะมี
การประชุมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่าน  สจ.บัณฑิต  จะน าเรื่องใดไปเสนอบ้าง    และน่าจะมีการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติพร้อมๆ  กัน  ขณะนี้ทาง  สจ.บัณฑิต  ก็ยังไม่ได้มาสอบถามมาทางผม
ว่าจะฝากเรื่องใดเสนอต่อ  อบจ.ชร.  หรือไม่ก็ต้องใช้งบประมาณของเราด าเนินการไปก่อน 

/ ฝากเรื่องโครงการเสาไฟฟ้า… 



๒๗ 
 

 

 

นายสมศักด์ิ  พรมมินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  ฝากเรื่องโครงการเสาไฟฟ้าน้ีกับทางท่านนายกฯ  ถ้าหากเราด าเนินการเองก็น่าจะมีการ
สร้างที่คงทนแข็งแรงโดยเฉพาะฐานของเสาไฟฟ้าเพราะเห็นการติดตั้งที่เกาะกลางถนนบาง
จุดไม่มีความคงทนแข็งแรงอาจเกิดอันตรายได้ 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  ผมได้ปรึกษากับทางท่านปลัดและผู้อ านวยการกองช่าง  ว่าเราจะขออนุญาตจากกรมทาง
หลวงชนบท  ขออนุญาตดูแลทั้งหมดทั้งเสาไฟฟ้าและเกาะกลางถนน  เพราะใน
ปีงบประมาณหน้าท่าน  ส.ส.อิทธิเดช  แก้วหลวง  ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
ถนนทางเข้าหมู่บ้านผาหมี  และได้ให้ทางกองช่างประมาณการราคาในการก่อสร้างไว้แล้ว       

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในประเด็นที่  สท.สมศักดิ์  ได้สอบถามมาให้ทางกองช่างท าหนังสือไปยังกรมทางหลวงฯ  
เพื่อตรวจสอบ  และการพิจารณารูปปั้นจากประวัติของต าบลเวียงพางค า  ช้างงูมีที่มาจาก
หมู่ที่  1  บ้านแม่สาย  ตามประวัติของต าบลเวียงพางค า  ค าว่า  “พานค า”  เป็นช้างที่เป็น
งูมาก่อนข้ามน้ าจากแม่น้ าสาย  และกลายเป็นช้างรบคู่บ้านคู่เมืองกับพระเจ้าพรหมมหาราช   

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  สอบถามสมาชิกสภาเทศบาล   มีผู้ใดจะอภิปรายถึงร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ หรือไม ่
ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุมจะรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ในวาระที่ 
๑  หรือไม่ 

ท่ีประชุมมีมต ิ -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ในวาระที่ ๑   
หรือไม่  ดังนี้ 

เห็นชอบ   11   เสียง , ไม่เห็นชอบ   -   เสียง , งดออกเสียง   1   เสียง 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  เมื่อสภามีมติรับหลักการในวาระที่  ๑  ตามระเบียบก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณา
แปรญัตติข้ึนมาคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  ก่อนเสนอสภาเทศบาล  
พิจารณาในวาระที่  ๒  ข้ันแปรญัตติ 

-  ให้ที่ประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณาข้ันแปรญัตติ  ในวาระที่  ๒  จ านวนอย่างน้อย  
๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน 

น.ส.ศิริลักษณ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางสาวศิริลักษณ์  โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 
ผู้รับรอง  1. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  2. นายบุญลือ  ลังกากาศ     

นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม  นายอ านวย  ก๋าปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ 
ผู้รับรอง  1. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  2. นายสงวน  ไชนสมุทร์     

นายบุญลือ  ลังกากาศ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม  นายบุญลือ  ลังกากาศ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายสงวน  ไชยสมุทร์ 
ผู้รับรอง  1. นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  2. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง     

นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม  นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
ผู้รับรอง  1. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  2. นายสงวน  ไชยสมุทร์     

/ เรียนท่านประธานสภาฯ… 



๒๘ 
 

 

 

นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม  นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
ผู้รับรอง  1. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์  2. นายบุญลือ  ลังกากาศ     

นางจันทกานต์  น้อยหมอ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน  นางจันทกานต์  น้อยหมอ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
ผู้รับรอง  1. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  2. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 

นายเชรษฐา ภัทรนันทกุล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

-  เรียนท่านประธานสภาฯ  กระผม  นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ        
ขอเสนอ  นายบุญลือ  ลังกากาศ 
ผู้รับรอง  1. นางจันทกานต์  น้อยหมอ  2. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง  

ท่ีประชุม -  ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาข้ันแปรญัตติ  ประกอบด้วย 
1. นายเชรษฐา  ภัทรนันทกุล 
2. นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ 
3. นายสงวน  ไชยสมุทร ์

4. นายสุพรรณ์  ติยะกว้าง 

5. นางจันทกานต์  น้อยหมอ 

6. นายอ านวย  ก๋าปัญญา 
7. นายบุญลือ  ลังกากาศ 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ขอความเห็นที่ประชุม  ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ช่ัวโมง  สภาฯ  
ลงมติรับหลักการเวลา  14.33  น. 
-  ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 3 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 09.00  น.  
จนถึงวันที่   5  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2556  เวลา   13.30  น. ปิดรับค าแปรญัตติ  
จากนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจักได้ประชุมต่อ 

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  กรณีการประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณในปี  2557  ขอเสนอให้นัดประชุมในวันที่  
13  สิงหาคม  2556  เพื่อให้ทันกับห้วงระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบและสัมพันธ์กัน 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  หากปิดประชุมในวันน้ีแล้ว ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ก าหนดประชุมเพื่อ
พิจารณาเลือกกันเอง  เป็นประธาน  ๑  คน  และเลขานุการ  ๑  คน  

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- เมื่อที่ประชุมก าหนดเวลาแปรญัตติแล้ว  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียด  รอบคอบ  และถ้าสมาชิกท่านใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร  
ให้เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการได้  ทั้งนี้ให้พิจารณาแปรญัตติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดไว้ใน
หมวด  ๔  ว่าด้วยงบประมาณ  ส าหรับการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ฉบับนี้ในวาระที่  ๒ , ๓  ก าหนดประชุม  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ   ได้รายงานผลให้
ประธานสภาฯ ทราบแล้ว 

 

/ เรื่องญัตติอื่น ๆ… 



๒๙ 
 

 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องญัตติอ่ืน ๆ 

 ๖.๑  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๕๖  ของเทศบาลต าบลเวียงพางค า  (ข้อมูล  ณ  วันท่ี ๓1 กรกฎาคม 
๒๕๕๖) 

นายสุค า  วินัน 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-  ในระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  ญัตติอื่นๆ  ข้อ  ๖.๑  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   ของเทศบาลต าบล       
เวียงพางค า  (ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๖ )  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรี
รายงานต่อที่ประชุมต่อไป 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ   

-  ในระเบียบวาระที่  6  เรื่อง  ญัตติอื่นๆ  ข้อ  ๖.๑  เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายเงินของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖   ของเทศบาลต าบล       
เวียงพางค า  (ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓1 กรกฎาคม ๒๕๕๖)   
-  ผมมีข้อมูลที่อยากให้ท่านร่วมตรวจสอบพิจารณาร่วมกันในการที่เราจัดเก็บรายได้เกิน
เป้าที่ตั้งไว้  ในส่วนของผมจะเป็นในส่วนขอถอนสภาพของที่ดินหนองแหวนขอเรียนเชิญ
ผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงเรื่องนี้ต่อที่ประชุม 

ว่าท่ี พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม  -  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  เราได้ขอถอน 
 สภาพหนองแหวนมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว  แต่ก็ไม่ประสบผลส าเร็จ  ทางท่านนายกฯ  

ได้มอบหมายให้ผมและรองฯ  วีรยุทธ  ติดตามเรื่องนี้ปรากฏว่าขณะนี้ไม่ให้ใช้พื้นที่ของน้ า
หนองแหวนให้คงสภาพเดิมแต่ที่เราจะใช้ได้ก็คือพื้นดินเท่านั้น  ก็เลยท าผังมาตามเอกสารที่
ถ่ายแจกในที่ประชุม  และตอนน้ีอยู่ในข้ันตอนที่ด าเนินการอยู่และปลัดอ าเภอได้บอกว่า
หากถอนสภาพไปแล้วยังไงก็จะเป็นที่ราชพัสดุ และการถอนสภาพก็จะล่าช้า 

นายฉัตรชัย  ชัยศิริ 
นายกเทศมนตรีฯ   

-  ขออธิอบายให้เข้าใจง่ายๆ  ว่าที่หนองแหวนเป็นที่สาธารณะของหมู่ที่  9  กรณีพื้นดิน
ทั้งหมดบริเวณรอบหนองน้ านั้นต้องเข้าที่ประชุมประชาคมขอความเห็นชอบจากชุมชนใน
การขอใช้และทางปลัดอ าเภอได้ให้ค าแนะน ามา  เพราะหากเราถอนสภาพไปสุดท้ายก็ตก
เป็นที่หลวง  โดยอาจระบุไว้ว่าให้เทศบาลต าบลเวียงพางค า  เป็นผู้ดูแลรายงานความ
คืบหน้าให้ทางสภาฯ  ได้รับทราบ 

ว่าท่ี พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม  -  กรณีการรับโอนสถานีนส่งแม่สายมาจาก  อบจ.เชียงราย  นั้น  ในส่วนของข้อมูล 
 มีเป็นจ านวนมากไม่สามารถปริ๊นแจกได้มาดูที่แผนที่ตามเอกสารที่แจกให้ผมสอบถามที่ผัง

เมืองจังหวัดเชียงรายมาแล้วพื้นที่สีชมพูจะแยกไปจนถึงบ้านสันโค้งของต าบลศรีเมืองชุม  
และบ้านน้ าจ าของต าบลโป่งผา  แล้วขอบเขตสีชมพูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนับ
จากถนนไปข้างละ  1  กิโลเมตร  ในพื้นที่สีชมพูจะเขียนไว้ว่าการก่อสร้างจะต้องไม่เป็น
อาคารสูงและไม่เป็นอาคารขนาดใหญ่  อาคารสูงต้องไม่เกิน  23  เมตร  อาคารขนาดใหญ่
ต้องไม่เกิน  2,000  ตารางเมตร  ในส่วนของพื้นที่สีเขียวรอบนอกนี้จะสร้างอาคารได้ไม่
เกิน  12  เมตร  ถ้าจะสร้างอาคารที่อยู่อาศัยสามารถสร้างได้ไม่เกินพื้นที่ว่าง  30  
เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้บอกว่าพื้นที่เท่าไหร่แต่บอกว่าต้องมีพื้นที่ว่าง  30  เปอร์เซ็นต์  ซึ่ง
ปัจจุบันหากจะซื้อที่ดินให้พิจารณาดูดีๆ  ถ้าซื้อที่ประมาณ  30  ตารางวา  ที่จัดสรรขาย
ทั่วไปอาจจะสร้างบ้านได้เพียงห้องนอนเดียว  เพราะต้องมีที่ว่าง  ในส่วนที่กระทบคือ

/ เรื่องญัตติอื่น ๆ… 



๓๐ 
 

 

 

อ าเภอแม่สายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การเจริญเติบโตของเราจะสร้างโกดังเก็บของก็ไม่
สามารถด าเนินการได้  จะสร้างโรงงานก็ต้องดูว่าโรงงานขนาดใดถึงจะสร้างได้อันนี้ก็คือ
ผลกระทบที่จะตามมา  เราจะต้องท าผังเมืองชุมชนของเราถึงจะด าเนินการได้   

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  ในส่วนของกฎหมายผังเมือง  ฝากให้ผู้อ านวยการกองช่างไปดูข้อมูลเดิมแล้วน ามาถ่าย
เอกสารแจกจ่ายอีกครั้งเพราะว่าในผังเหล่าน้ีเราจะสามารถดูว่าผังเมืองของต าบลเราน้ีมี
ทิศทางที่จะพัฒนาไปในด้านใด  โยงไปถึงการใช้ประโยชน์ความจริงแล้วพื้นที่ว่างในการ
ก่อสร้างอาคารในปัจจุบันผังเมืองได้ก าหนดไว้แล้วระยะห่างพื้นที่จอดรถเท่าใด  จ านวนคน
อยู่อาศัยเพียงพอหรือไม่  อยู่ในกฎหมายควบคุมอาคารเดิมอยู่แล้ว  รวมไปถึงกรณีการ
ควบคุมการระบาดของยุงลายว่าท้องถ่ินได้ตรวจหรือไม่คนอยู่อาศัยในบ้านอยู่ถูกสุขลักษณะ
หรือไม่  คือสามารถโยงหากันได้ทั้งหมด  อย่างเช่นบ้านหลังนิดเดียวอยู่กันประมาณ  20  
กว่าคนถูกต้องหรือไม่  ฝากทางกองช่าง  เจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล  น าข้อกฎหมายมา
เผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้  ในประเด็นของกฎหมายผังเมืองที่ได้กล่าวไปจะมีกรณีของ
เอกชนที่ได้ย่ืนแบบไว้ในระยะเวลาที่คาบเกี่ยวจึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ  ซึ่งประกาศใช้
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2556  แต่มาย่ืนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม  2556   

ว่าท่ี พ.ต.เทพพิทักษ์  สว่างเต็ม  -  กรณีมีเอกชนมาย่ืนขอก่อสร้างห้างแม็คโคร  บริเวณทางข้ึนหมู่บ้านผาหมี  แต่ขนาด 
 พื้นที่ที่ขอก่อสร้าง  3,000  กว่าตารางเมตร  ความสูงเท่ากับตึกเจ็ดช้ัน  และขอก่อสร้าง

เพิ่มเติมรวมเป็นหลายหมื่นกว่าตารางเมตร  ก็ได้แจ้งว่าด าเนินการไม่ได้ก็เป็นปัญหาว่าใน
อนาคตเราจะพัฒนาท้องถ่ินได้หรือไม่เพราะน่ีก็ถือว่าเป็นรายได้ของท้องถ่ินเรา      

ร้อยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง 
ปลัดเทศบาลฯ 

-  จึงขอแจ้งให้สภาฯ  ทราบถึงผลกระทบกรณีความเป็นไปได้ของการเจริญเติบโตของเมือง  
ในกรณีที่เราออกคาบเกี่ยวกับกฎหมายมีอาคารอยู่สองส่วนคือส่วนของทางข้ึนหมู่บ้าน     
ผาหมีที่ยื่นมาต้นเดือนมิถุนายน  2556  และวันที่  28  มิถุนายน  2556  ประกาศใช้
กฎหมายใหม่  จะมีอาคารบริเวณซอย  7  ของนายรายิด  ที่มาขอยื่นไว้ก่อนดูแบบอาคาร
แล้วน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า  แต่อาจจะดัดแปลงรูปแบบอาคารไปอีกข้ันตอนหนึ่ง   

กิจกรรมต่อเนื่องของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  มา
ดูว่าพื้นที่ใดที่จะเหมาะเป็นสถานที่คัดแยกขยะ  หมักขยะชีวภาพ  เท่าที่ผ่านมาโครงการที่
ท าบริเวณหนองแหวนน่าจะขยายออกไปยังชุมชนและจะให้คนงานเก็บขยะใช้เวลาในภาค
บ่ายไปดูแลพื้นที่นั้นด้วยเพื่อจะได้เกิดความต่อเนื่อง  ในวันที่  12  สิงหาคม  2556  ที่จะ
เป็นวันแม่ที่จะถึงนี้  ถ้ามีกิจกรรมภายในหมู่บ้านทราบว่าพระธนดล  ได้ลาสิกขาออก
มาแล้ว  ผู้ใหญ่บ้านควรจะน าชุมชนไปแผ้วถางหน้าบริเวณที่ดินสาธารณะต่อไป   

นายสุค า  วินัน
ประธานสภาเทศบาล ฯ 

-  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านต้องการจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  หากไม่มีบัดน้ี เราก็ได้
ด าเนินการประชุมสภาฯ  มาครบตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6   ในการประชุมครั้งต่อไปตามที่ได้ตกลง
กันในที่ประชุม  การนประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕6  จะมีข้ึนในงันอังคารที่  13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  ณ  ห้องประชุม
หนองแหวน  ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ส าหรับวันน้ีขอปิดการประชุมสวัสดีครับ  

เลิกประชุมเวลา  15.25  น. 

   (ลงช่ือ)  นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
(นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
        
      ผู้จดรายงานการ



๓๑ 
 

 

 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า  ตามประกาศเทศบาลต าบลเวียงพางค า   
ลงวันท่ี  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2556  ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี  3   .  
ครั้งท่ี  1   ประจ าปี  พ.ศ.  2556    เมื่อวันท่ี  9  เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.  2556  . 

 
 

     (ลงช่ือ) นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง 
   (นายด ารงค์  พนาพิทักษ์ทอง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว  เห็นว่า  ถูกต้อง 
เมื่อวันท่ี  12  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2556  . 

 
 

(ลงช่ือ)  นายสมศักดิ์  พรมมินทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมศักดิ์  พรมมินทร์) 
    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ) นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายอัจฉยะ  ธ ารงทัศนีย์) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 
 

(ลงช่ือ) นางสาวศิริลักษณ์  โสภา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางสาวศิริลักษณ์  โสภา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า    สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2556                     
เมื่อวันท่ี   2  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556   ได้รับรองรายงานการประชุมแล้วในการประชุมสภา ทต.เวียงพางค า          
ในสมัยท่ี  3  ครั้งท่ี  2  ประจ าปี  2556  เมื่อวันท่ี  13   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556  จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพ่ือปิด
ประกาศรายงานการประชุมให้ประชาชนท่ัวไปทราบ 

 
 

     (ลงช่ือ)  นายสุค า  วินัน     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายสุค า  วินัน) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
 


